



บทบาทยูวประชาธิปไตย (พ.ศ. 2523-2531)

กำเนิดกลุ่มยูวประชาธิปไตย

พรรคประชาธิปไตยได้เริ่มมีบทบาททางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาถึง 5 สมัยคือตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ.2523 ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ.2531 เป็นเวลา 8 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้เกิดกลุ่มอาสาสมัครหนุ่มสาว ปัญญาชนหัวก้าวหน้า ขึ้นมาในพรรคประชาธิปไตยอีกครั้ง โดยตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2523 โดยมีหลักการและเหตุผลของการก่อตั้งกลุ่มตามธรรมนูญกลุ่มยูวประชาธิปไตยว่า ¹

"โดยที่ประเทศไทยของเรานั้นปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ระบอบกบฏเกณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรม ร้อยละ 80 ของประชาชนในประเทศ เป็นผู้ที่ยากจน ขาดหลักประกันชีวิตและไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ แต่คนส่วนมากเหล่านี้กลับเป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาษีอากร ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่รัฐ เพื่อนำไปบำรุงบำเรอความสุขแก่ผู้มีอันจะกินเพียงจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประชาชนในประเทศ แล้วบรรดาผู้มีอันจะกินเหล่านี้คอยแต่จะออกกระเบียดก๊วยเกณฑ์ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนที่ยากไร้ต่อไปอีกอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ปัญหาที่สรุปได้ว่า ประเทศไทยนั้น ประชากรส่วนใหญ่ยังมิได้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ หรือกล่าวได้ว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเอง นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดซึ่งความเป็นธรรมในสังคมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ กลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงก่อกำเนิดขึ้นอีกครั้งราวๆ กลางปี 2523 โดยคนหนุ่มสาวสาขาอาชีพต่างๆ มารวมกันเข้าที่พรรคประชาธิปไตย อันเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อความเป็นธรรมแห่งสังคม"

นอกจากนี้คุณณรงค์ ปานนอก ประธานยูวประชาธิปไตยคนแรก ระหว่าง 2523 - 2525 ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเข้าสู่พรรคประชาธิปไตยและจัดตั้งยูวประชาธิปไตยเริ่มแรกว่า

"มีเยาวชนรุ่นหลังมาติดต่อเนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 เขาก็มีความสนใจในเรื่องพรรคการเมือง ว่ามันสนใจในระบบพรรค แต่ไม่รู้จะเข้ามาอย่างไร หรือจะมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง

¹ ธรรมนูญกลุ่มยูวประชาธิปไตย พุทธศักราช 2525 เอกสารพิมพ์แจก.

ก็ค่อยๆ ศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆ ศึกษาจากรุ่นพี่ รุ่นพี่ซึ่งเขาเป็นคนหนุ่มสาวมาตั้งแต่ปี 12 รุ่นพี่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นตัวอย่างก็มีทั้ง คุณชวน (หลีกภัย) คุณสมัคร คุณอุทัย (พิมพ์ใจชน) ... เราก็ปรึกษากับเขา อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงจุดๆ หนึ่งซึ่งเห็นว่ามันน่าจะเกิดขึ้น เป็นกลุ่มเยาวชนขึ้นมาได้แล้วแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลานานพอ ถ้านับจากปี 14 ตุลาคม 16 มาถึงปี 22 นี้มันก็หลายปียังหาคนรวมกลุ่มไม่ได้ ในขณะที่เดียวกันหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นเกิดการถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นสังคมนิยม เป็นคอมมิวนิสต์ ก็ถูกสลายพรรคออกไป แต่เขาก็รวมกลุ่มกลับมาได้เป็นแกนฯ หนึ่งก็ต้องการจะหาฐานให้กับตัวเอง และฐานที่สำคัญฐานหนึ่งก็คือฐานนักศึกษา ก็มีนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มกันในปี 22 - 23 เราก็ช่วยกันคิดว่าจะทำกันอย่างไรบ้าง เราก็รวมกลุ่มกันจากกลุ่มเล็กๆ เริ่มจาก 4 คน ก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมีชุดแรกของประชาธิปัตย์ ต้องพูดประชาธิปัตย์นะ เพราะว่าพรรคอื่นเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย แต่ก็อาจจะมียุคสังคมนิยมตอนนั้นก็อาจจะมียุคบ้าง แต่ว่าเราต่อสู้ในรูปแบบมากกว่าเขา พวกเขาก็เข้าป่า ... กลุ่มแรกที่ก่อตั้งตอนนั้นก็มียุคอาจารย์ณรงค์ เพชรประเสริฐ มีคุณสุภัตรา มาศดิตถ์ มีคุณบุญกุล นวลศรี แล้วก็ผม นัดประชุมกันทุกวันอาทิตย์ ใช้เวลานานกว่าจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ต้องไปพบปะผู้ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ ขยายความคิดของเราว่าการรวมกลุ่มนี้จะทำอย่างไรดี ต่อมาก็ได้น้องๆ จากจุฬามาเป็นแทน ก็ไม่นานนักประมาณสัก 10 กว่าคนรวมกับพวกเราแล้วก็เกือบ 20 คน ²

ตั้งนั้นกลุ่มยุวประชาธิปัตย์คือนักศึกษาปัญญาชนที่มีสำนักทางการเมืองที่ยังมองเห็นว่าการเมืองยังคงไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 มาแล้ว อำนวยการบริหารยังคงถูกควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มผู้นำทางการเมืองเท่านั้น ประชาชนที่ยากจนยังคงไม่ได้รับความ เป็นธรรมในสังคมและยังไม่มีส่วนในการ เข้าร่วมในการบริหารประเทศของตนเอง จึงต้องการจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อต่อสู้ทางการเมือง โดยผ่านระบบพรรคการเมืองอันเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยมากกว่าการเข้าไปต่อสู้ในป่าด้วยกำลังอาวุธ และพรรคการเมืองที่คนหนุ่มสาวยอมรับและศรัทธาอุดมการณ์ คือพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองเดียวในยุคหนึ่งที่เปิดรับคนหนุ่มสาว อันที่จริงได้มีความคิดและความพยายามที่จะตั้งกลุ่มยุวประชาธิปัตย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 หลังจากที่ถูกกลุ่มหนุ่มประชาธิปัตย์ยุคแรกเปลี่ยนสถานภาพไปสู่นักการเมืองเต็มตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ จึงเป็นการอธิบายย้อนกลับ

² ณรงค์ ปานนอก, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2531.

ไปพบที่แล้วว่ากลุ่มหนุ่มสาวที่เป็นอาสาสมัครของพรรคประชาธิปไตยที่ขาดช่วงไปเมื่อปี พ.ศ. 2516 - 2522 นั้นที่จริงแล้วก็มีความพยายามจะรวมตัวกันแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ. 2523 นี้เอง

จุดประสงค์อีกประการของนักศึกษาที่เข้ามาร่วมกับพรรคประชาธิปไตย เนื่องจากยังคงต้องการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองให้ดีขึ้นต่อไป หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ในมหาวิทยาลัย เมื่อออกมาจากมหาวิทยาลัยก็มองหาองค์กรไหนที่จะสามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ก็พบว่าคือ "พรรคการเมือง" นั่นเอง คุณนคร ชมพูชาติ ประธานยุวประชาธิปไตยคนที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2528 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า

"ตัวผมเอง คือช่วงที่เข้าไปหลังจากประมาณต้นปี 23 เพราะว่าการเปลี่ยนสภาพจากการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ในช่วงการเป็นนักศึกษานี้ โดยเหตุที่ว่าความคิดในการที่จะทำกิจกรรมทางสังคมให้มีการเคลื่อนไหวต่อไป แม้ว่าจะเปลี่ยนสภาพแล้ว ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปก็มองดูว่าองค์กรไหนที่เราควรไปที่เราควรจะไปเข้าไปมีส่วนร่วม ในความคิดของนักกิจกรรมที่ว่า ไป ที่มีลักษณะขององค์กร ผมก็ศึกษาดูทั้งหมดมีองค์กรเยอะแยะเป็น 100 องค์กร แต่มันต้องมีข้อสรุปว่าองค์กรที่จะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มีพรรคการเมือง แล้วที่นี้พรรคการเมืองไหนล่ะที่เราจะไปอยู่ใช้ไหม ช่วงนั้นพรรคประชาธิปไตยเป็นพรรคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพรรคอื่นๆ แล้วก็น่าจะมีลักษณะของพรรคมวลชนมากกว่าพรรคอื่นๆ นะคะ ซึ่งคิดว่าการเข้าไปได้ร่วมกลุ่มร่วมกิจกรรมกับพรรคประชาธิปไตยน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านประสบการณ์ การรับรู้หรือเข้าไปมีส่วนกับสังคมให้มากขึ้น ... ในช่วงนั้นก็เริ่มมีการรวมตัวกันของกลุ่มวาย.ดี.³ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของคนที่ใกล้ชิดกับพรรคนะคะ เขามองเห็นว่าควรจะต้องดึงนักศึกษาที่มีบทบาททางกิจกรรมนี้มาร่วมด้วยก็มีการดึงอุปนายกนอกของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะ ดึงเข้ามาให้เกิดเห็นคล้ายตามกับแนวความคิดที่จะสร้างกลุ่มหนุ่มประชาธิปไตยขึ้นมา แล้วก็มีการลงจัดกิจกรรมกันเป็นครั้งแรก มีการจัดอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ธรรมศาสตร์ปรากฏว่ามีคนฟังเยอะในช่วงหลัง 6 ตุลา ซึ่งปกติยังไม่มียุทธศาสตร์ของการจัดกิจกรรมประเภทนี้มากนัก พอมันมีภาพการจัดงานขึ้น

³ Y.D. = Young Democrats.

มาแล้วมีคนสนใจ ก็เลยเป็นแนวที่ว่าพรรคมีแนวโน้มที่จะนำเสนอสนับสนุนกลุ่มหนุ่มสาวประชาธิปไตย เพราะจะช่วย เป็นส่วน เสริมในการทำงาน ก็เลยมีกลุ่มนี้ขึ้นมารองรับความคิด" ⁴

เหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของปัญญาชนที่ เข้าร่วมกับพรรคการเมืองโดย เฉพาะพรรคประชาธิปไตยที่ปัญญาชนมุ่ง เข้าไป เพราะบทบาทและชื่อเสียงของพรรคตั้งแต่อดีตมาก่อให้เกิดความศรัทธาต่อบุคคลเหล่านั้น คุณทองดี พริ้งกลาง ประธานยุวประชาธิปไตยคนที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ.2529 - 2531 เป็นปัญญาชนอีกคนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับคุณณรงค์ ปานนอก และคุณนคร ชมพูชาติ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความศรัทธาต่อพรรคประชาธิปไตย จึงเลือกที่จะมุ่งสู่พรรคนี้ว่า

"จุด เริ่มที่ผมมีส่วนร่วมกับพรรคประชาธิปไตยจริงๆ นั้น เราเป็นแนวร่วมซึ่งกันและกันใน การเคลื่อนไหว คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นให้ข้าราชการประจำ เป็นข้าราชการทางการเมือง ซึ่งได้ เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เสนอโดยคุณปัญญา เกสรทอง และจากจุดนั้นได้ทำให้ ขบวนการนักศึกษา ปัญญาชนได้ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการตั้งสมัชชั่ประชาธิปไตยขึ้น ซึ่งสมัชชั่ประชาธิปไตยประกอบด้วยอาจารย์แสวง รัตนมงคลมาศ อาจารย์โคทม อารียา องคักร นี้มีบทบาทสำคัญให้การศึกษากับประชาชนถึง เรื่องการยึดบท เฉพาะกาลที่ให้ข้าราชการประจำเข้ามา มีอำนาจทางการเมืองได้ ซึ่งเราเห็นว่าไม่ถูกต้อง เมื่อบทเฉพาะกาลจะหมดก็หมดไป จนถึงวาระที่ 1,2 จนถึงวาระที่ 3 ฝ่ายที่คัดค้านคือไม่เห็นด้วยก็ เป็นฝ่ายชนะไป 5 ต่อ 7 เสียง ซึ่งในประเด็นนี้ขอขยายความหน่อยว่ามัน เป็นจุด เริ่มต้นที่ช่วงนั้นจะแยกฝ่ายชัดเจน คือฝ่ายที่สนับสนุนการยึดบท เฉพาะกาลให้ข้าราชการมีบทบาทคือพรรคประชาธิปัตย์ เป็นหัวหอกร่วมกับฝ่ายทหาร อีกฝ่ายหนึ่ง คือฝ่ายประชาธิปไตยมีพรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคมและแนวร่วมของพรรคนี้คือกลุ่มนักศึกษา ปัญญาชนในรั้วมหาวิทยาลัย องคักรในรูปแบบสมัชชั่ประชาธิปไตย ผมได้มีส่วนร่วมสมัชชั่ ประชาธิปไตยในฐานะตัวแทนนักศึกษารามคำแหงและ เคลื่อนไหวในส่วนนี้ร่วมกับครูบาอาจารย์เรา หาพันธมิตรทางการเมืองก็คือพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ อย่างชัดเจนโดยมิได้คำนึง ถึงศัตรูทางการเมืองที่จะมาจากทหาร ทำให้ผมประทับใจพรรคประชาธิปัตย์ในการต่อสู้ในเรื่องนี้ นั่นคือจุด เริ่มต้นที่ผมศรัทธาพรรค" ⁵

⁴ นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

⁵ ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

คุณทองดี พริ้งกลาง เกิดความศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายตรงกับตนและนักศึกษา เกี่ยวกับการคัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นยึดบทเฉพาะกาลให้ข้าราชการประจำเข้ามาเมืองมาจทางการเมืองได้ และสำหรับผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งยุวประชาธิปัตย์คือคุณมารุต บุณนาค เลขานุการพรรคในขณะนั้น (พ.ศ. 2522 - 2525) ได้เล่าให้ฟังว่า

"คือยุวประชาธิปัตย์เป็นองค์การเยาวชนของพรรค มีมาหลายสิบปีแล้วมีมานานแล้ว แล้วก็เป็นคนรุ่นเก่าๆ ที่เคยเป็นยุวฯ เป็นนักการเมืองที่มีชื่อหลายคน เช่น คุณสมิคร สุนทรเวช ม.ล. เสรี ปราโมช คุณชนะ รุ่งแสง เท่าที่ผมจำได้ ต่อมาระยะหลังยุวประชาธิปัตย์ก็มีบทบาทน้อยลงไป มาช่วงที่ผมเป็นเลขานุการพรรค ช่วงปี 2522 ถึง 2525 ผมได้เป็นเลขานุการพรรค ผมก็ได้ฟื้นฟูบทบาทของยุวประชาธิปัตย์มากขึ้นให้มีการเคลื่อนไหวต่อไปทางการเมือง ให้มีการสัมมนา ให้มีการช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ให้มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เช่น ออกพบปะชาวบ้าน เผยแพร่ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ชาวบ้าน ให้ความรู้ในทางกฎหมาย เหล่านี้" ⁶

คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการบริหารพรรคและอดีตคนหนุ่มประชาธิปัตย์ให้ความเห็นว่า

"คือเราเห็นว่าในประการที่หนึ่งบ้านเมืองต้องการผลัดเปลี่ยนภารกิจคนรุ่นเก่าก็ต้องลาออกไป คนรุ่นใหม่ก็ค่อยๆ เข้ามาแทนที่ จำเป็นต้องหาคนใหม่โดยเฉพาะคนใหม่ที่มีไฟแรงอยู่แล้ว ให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้ของจริงฯ มีประสบการณ์ เพื่อจะได้มีความรู้มากขึ้น มีความสุขุมมากขึ้น โดยเฉพาะองค์การพรรคการเมืองด้วยแล้ว ผมคิดว่ามันยังมีความจำเป็นใหญ่ เพราะความเป็นไฟแรง มันสามารถจะผลักดันให้เคลื่อนไหวการเมืองอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งมันเป็นเรื่องดี เป็นความตั้งใจที่อยากจะทำร่วมกันอยู่" ⁷

แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในพรรคเห็นความสำคัญของกลุ่มปัญญาชนเหล่านี้ว่าจะสามารถเป็นกำลังสำคัญต่อการดำเนินงานและกิจกรรมของพรรคเหมือนอย่างที่ว่าพรรคเคยมีกลุ่มหนุ่มและมุ่งหวังจะให้เป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์ของพรรคแทนที่คนเก่าในพรรคที่ต้องจากไป โดยให้กลุ่มปัญญาชนเหล่านั้นได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ทางการเมือง และมีการกำหนดในข้อบังคับพรรค ดังเช่นใน

⁶ มารุต บุณนาค, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2531.

⁷ บัญญัติ บรรทัดฐาน, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2531.

ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2530 ข้อ 23.10 กำหนดว่า "องค์ประกอบของพรรคต้องมี ยุวประชาธิปัตย์และกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากคณะกรรมการบริหารพรรค" และข้อ 43 กำหนดว่า ให้มียุวประชาธิปัตย์หรือกลุ่มกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรเพื่อช่วยดำเนินงานของพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด สมาชิกยุวประชาธิปัตย์ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มาาร่วมกันจัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการบางอย่างให้พรรคตามที่พรรคมอบหมาย สมาชิกยุวประชาธิปัตย์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการจัดองค์การบริหารและการดำเนินงานของยุวประชาธิปัตย์ และกลุ่มกิจการพิเศษอื่น ๆ ให้นำข้อบังคับนี้ไปใช้โดยอนุโลมหรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด * ดังนั้นกลุ่มยุวประชาธิปัตย์จึง เป็นกลุ่มที่ถูกกำหนดให้มีขึ้นในโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งประกอบด้วย

1. ที่ประชุมใหญ่
2. คณะกรรมการบริหารพรรค
3. คณะผู้บริหาร
4. ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
5. ที่ประชุมรัฐมนตรี
6. ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7. คณะกรรมการบริหารพรรคระดับจังหวัด
8. คณะกรรมการบริหารพรรคระดับอำเภอ
9. สาขาพรรค
10. ยุวประชาธิปัตย์และกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งจากคณะกรรมการบริหารพรรค

พรรค โดยกลุ่มยุวประชาธิปัตย์จะขึ้นตรงกับสำนัก เลขานุการพรรค

ต่อมาในปี พ.ศ.2525 กลุ่มปัญญาชน เหล่านี้ได้ร่างธรรมนูญของกลุ่มหรือข้อบังคับของกลุ่มชื่อว่า "ธรรมนูญกลุ่มยุวประชาธิปัตย์ พุทธศักราช 2525" โดยได้รับความเห็นชอบจากพรรคและได้กำหนดว่ากลุ่มยุวประชาธิปัตย์เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีสมาชิกและกรรมการของกลุ่มยุวประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะฉะนั้น การแสดงออกของกลุ่ม

* ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2530, ข้อที่ 23, 43.

ยุวประชาธิปไตยจึง เป็นการแสดงออกของสมาชิกผู้ เป็นเจ้าของพรรคประชาธิปไตยด้วยส่วนหนึ่งธรรมนูญ กลุ่มยุวประชาธิปไตยได้กำหนด เป้าหมายและนโยบายดังนี้คือ ⁹

1. เพื่อให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
2. เพื่อให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3. เพื่อความเป็นธรรมแห่งสังคม

และ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มยุวประชาธิปไตยสามารถบรรลุ เป้าหมายทั้ง 3 ประการข้างต้น จึงได้กำหนดแนวนโยบายไว้ดังนี้ คือ

1. กลุ่มจะรวบรวมปัญญาชนคนหนุ่มสาวให้ เข้า เป็นกำลังสำคัญยิ่งของกลุ่ม
2. กลุ่มจะระดมสติปัญญาต่างๆ ของสมาชิกเพื่อนำมาใช้ในการติดตาม เสนอแนะ และ ตอบสนองต่อการทำงานของรัฐบาล รัฐสภา คณะตุลาการ และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตย
3. กลุ่มจะจัดบริการความรู้และข่าวสารทางการเมืองแก่สมาชิก กลุ่ม สมาชิกพรรค ประชาธิปไตย และประชาชนทั่วไป
4. กลุ่มจะสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยให้เป็นพรรคมวลชน ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนจนสามารถได้ เป็นตัวแทนเข้าบริหารประเทศ
5. กลุ่มจะพัฒนาขึ้นมา เป็นกลุ่มชนชั้นนำที่มีคุณธรรมและความสามารถนำประชาชนไป ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศไทยให้ลุล่วงจนได้
6. กลุ่มจะสร้างพลังของตนเองขึ้นมา เพื่อสนับสนุนภารกิจของกลุ่ม

ดังนั้น เป้าหมายและนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มยุวประชาธิปไตย คือ กลุ่มหรือ องค์กรย่อยที่ตั้งขึ้นมา เพื่อพัฒนาพรรคประชาธิปไตยให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้ทางการเมือง ให้คงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง ภายในกลุ่มยุวประชาธิปไตยประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ของพรรคนั่นเอง ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และตกลงใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มยุวประชาธิปไตย ¹⁰ และสำหรับจำนวนสมาชิกกลุ่มมีจำนวน เท่าใดและเป็นใครบ้าง ¹¹ นั้น คุณนคร ชมพูชาติ กล่าวว่า

⁹ ธรรมนูญกลุ่มยุวประชาธิปไตย พ.ศ. 2525, เอกสารพิมพ์แจก, เป้าหมายและ นโยบายของกลุ่ม.

¹⁰ ธรรมนูญกลุ่มยุวประชาธิปไตย พ.ศ. 2525, ข้อ 12.

¹¹ เรื่องเดียวกัน, ข้อ 13.



"ก็มีประมาณ 40 คน ที่ลงทะเบียน ส่วนมากเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบหรือกำลังเรียนอยู่..."¹²

สมาชิกจะดำเนินการเคลื่อนไหวและมีกิจกรรมต่างๆ ผ่านกลุ่มยูวประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมาชิก เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 13 คน ได้แก่ 13 ประธาน, รองประธาน 2 คน, เลขานุการ, เทรียนิก, นายทะเบียน, ประชาสัมพันธ์, กรรมการอื่นๆ 6 คน

คณะกรรมการดังกล่าว เป็นผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกลุ่ม และปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิก ซึ่งต้องแถลงใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง¹⁴ ส่วนในเรื่องสิทธิของสมาชิกนั้นธรรมนูญยูวประชาธิปไตยกำหนดไว้ว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่จะลงคะแนนเสียงโดยอิสระ และมีสิทธิออกคะแนนเสียงได้คนละ 1 เสียง¹⁵

ดังนั้น กลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพรรคประชาธิปไตย โดยมีสมาชิกและกรรมการของกลุ่มยูวประชาธิปไตย เกือบทั้งหมด เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นการแสดงออกของกลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงเป็นการแสดงออกของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของพรรคประชาธิปไตยด้วยส่วนหนึ่ง สรุปแล้วทั้งเป้าหมายของพรรคและของกลุ่มยูวประชาธิปไตยก็คือเพื่อขยายฐานของพรรคไปสู่คนหนุ่มสาวปัญญาชนให้มาร่วม เป็นกลไกในการพัฒนาพรรค เพื่อให้พรรคมีความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยต่อไป สมาชิกของยูวประชาธิปไตยตั้งแต่ตั้งกลุ่มมาใน 2523 ล้วนแต่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาพร้อมกับพรรค อย่างไรก็ตามกลุ่มยูวประชาธิปไตยก็มุ่งหวังที่จะขยายฐานสมาชิกไปสู่กลุ่มบุคคลอื่น ดังที่ทองดี พริ้งกลาง กล่าวไว้ว่า

"สมาชิกเรานั้น เน้นนิสิตนักศึกษาเป็นเป้าหมาย ประชาชนที่เป็นหนุ่มสาว เป็นเป้าหมายรองลงไป และนิสิตนักศึกษาควรจะเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองและ เขาจะ เผยแพร่นโยบายพรรคได้เร็วกว่า ซึ่งผมยังมีความคิดเห็นในแนวทางที่ว่าคนหนุ่มสาวทั่วทั้งประเทศชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร ซึ่งหมายถึงศักยภาพที่เราจะต้องทำงานหนักต่อไป"¹⁶

¹² นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

¹³ ธรรมนูญกลุ่มยูวประชาธิปไตย พ.ศ. 2525, ข้อ 21.

¹⁴ เรื่องเดียวกัน, ข้อ 22.

¹⁵ เรื่องเดียวกัน, ข้อ 26.

¹⁶ ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

นี่คือ เป้าหมายในอนาคตที่มุ่งหวังว่ากลุ่มยูวประชาธิปไตยจะสามารถ เป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาวทั่วประเทศด้วย

บทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยในการช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อได้ทราบถึง เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มยูวประชาธิปไตยดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จึงควรพิจารณาว่ากลุ่มยูวประชาธิปไตยได้แสดงบทบาทของกลุ่มที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยูวประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2523 ที่มีผลต่อการสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดคือกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งของพรรค ดังที่คุณนคร ชมพูชาติกล่าวบทบาทด้านนี้ว่า

"ได้ช่วยการเลือกตั้งส่วนที่จำเป็นในการเลือกตั้งมากที่สุดก็คือการจัดทีมอาสาสมัคร การรับสมัครจัดตั้งทีมอาสาสมัครที่จะมาช่วยเหลือการเลือกตั้งคือจุดที่สำคัญจริงๆ คือ จุดเสริมพรรคในส่วนของคุณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เพราะพรรคจะต้องมีส่วนของคุณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเลือกตั้ง ที่นี้ส่วนใหญ่เราจะเข้าไปช่วยในองค์กรส่วนล่างของชุดที่รับผิดชอบในการเลือกตั้ง ตามสภาพของแต่ละคน บางคนอาจจะรับผิดชอบมาเลยว่าจัดหานักศึกษา มีการคัดเลือกนักศึกษา คัดเสร็จแล้วก็มีการเทรน แล้วก็จะมีทีมออกไปหาเสียง แล้วก็กำหนดลักษณะการหาเสียงคือ ในส่วนพรรคจะมีการวางแผนด้านนโยบาย ด้านวิชาการ ด้านอะไรต่างๆ ซึ่งในทางด้านการปฏิบัติ คนในกลุ่มยูวฯ ก็จะเข้าไปรับผิดชอบในส่วนของการปฏิบัติการ"¹⁷

คุณนคร กล่าวถึงบทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยในฐานะผู้ปฏิบัติมีอาสาสมัครที่เป็นนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีอายุประชาธิปไตย เข้ามาร่วมในช่วงการเลือกตั้งด้วยแต่ละครั้ง โดยอาสาสมัครเหล่านี้จะเข้าร่วมในสาขาของพรรคประชาธิปไตย ส่วนมากจะเป็นสาขาในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ และได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวัน คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวเสริมและให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของการเลือกตั้งว่า

"ในการเลือกตั้งทุกครั้งของพรรคประชาธิปไตย กลไกที่สำคัญของพรรคมากที่สุดคือ องค์กรยูวประชาธิปไตย จะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของการรณรงค์หาเสียงของพรรคประชาธิปไตยต้องมีรูปแบบอาสาสมัคร งานอาสาสมัครก็คือคนหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษามาร่วมกระบวนการหาเสียง ซึ่ง

¹⁷ นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

ในส่วนนี้ตรงนี้เราเรียกว่างานจัดตั้ง ซึ่งเราจะใช้คนเหล่านี้เป็นหัวใจหลักในการไปพบปะพูดคุยกับ ทำความเข้าใจกับประชาชน รับปัญหาในท้องที่ต่างๆ ขึ้นมา ยูวประชาธิปไตยจะรับผิดชอบ หนึ่งใน การคัดเลือกงานอาสาสมัคร สองวางแผนการการเลือกตั้ง การเคาะประตู สาม เอาข้อมูลลงสู่ อาสาสมัคร เพื่อให้อาสาสมัครไปพูดคุยกับชาวบ้าน สี่ รับปัญหาจากชาวบ้านเข้ามา เพื่อมากำหนด แนวทางของพรรคให้สอดคล้องกับท้องที่นั้นๆ นี่คือทีมงานของยูวประชาธิปไตย" 18

เมื่อมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งขององค์กรส่วนบนในพรรคแล้วกลุ่มยูวประชาธิปไตย เองก็จัดคณะกรรมการของยูวประชาธิปไตย เสริมงานพรรคอีกทีหนึ่ง โดยมีหน้าที่คัดเลือกอาสาสมัคร เป็นอันแรก และเมื่อได้อาสาสมัครแล้วก่อนที่อาสาสมัครเหล่านี้จะลงสนามทำงาน ก็ต้องมีการอบรม กันก่อน เนื่องจากการที่จะไปสอนให้ชาวบ้านรู้ถึงสิทธิทางการเมืองที่จะต้องรักษาสิทธิของตนโดยไป เลือกตั้ง กลุ่มอาสาสมัครเหล่านั้นก็ควรจะมีความรู้พอสมควรเสียก่อน คุณทองดี พึ่งกลาง กล่าวถึง หน้าที่ของยูวประชาธิปไตยต้องงานการอบรมว่า

"คือคนที่มาทุกคนเราจะอบรมก่อน อบรมกันสอง, สามวัน ตามแต่สาระสำคัญคือ หนึ่งใน ก่อนที่เราจะส่งคนสู่พื้นที่ที่จะต้องอบรมความเป็นมาของพรรค ยุทธศาสตร์ของพรรค แนวทางของ พรรคใหญ่ และนโยบายเฉพาะหน้าต่อการเลือกตั้งแต่ละครั้ง สอง ในเรื่องระบบประชาธิปไตย ของประเทศความเป็นมาของปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ไหน พัฒนาการเมืองให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร นี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งสำคัญของพรรค" 19

อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมแล้ว เมื่อลงภาคสนามก็จะนำเอาข้อมูลปัญหาของชาวบ้าน กลับมาสู่พรรคเพื่อพรรคจะได้วางแผนดำเนินงานต่อไป ซึ่งงานด้านการวางแผนนั้น เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการภายในพรรค แต่กลุ่มยูวประชาธิปไตยก็ต้องมีส่วนร่วมงานในด้านนี้ด้วย ดังที่คุณคร ชมพูชาติ กล่าวว่

"เราจะส่งคนเข้าไปร่วม เพราะว่าในทีมที่เขาวเคราะห์กันนี้เขาจะมาจากทุกๆ ฝ่าย หลายๆ ฝ่าย เราก็จะส่งยูวฯ เข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมวิเคราะห์ ร่วมกันกำหนด เพราะว่า การวางแผนทางส่วนยูวฯ ก็ต้องรับรู้ที่แผนมันควรจะเป็นอย่างไร และแผนที่วางไว้จะทำได้แค่ไหน อย่างไร" 20

18, 19 ทองดี พึ่งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

20 นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

การกำหนดแผนงานดังกล่าวกลุ่มยูวฯ จะเข้าร่วมกับคณะกรรมการและ เสนอยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของกลุ่มยูวฯ ประชาธิปัตย์ ดังที่คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวไว้

"เราจะวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งของแต่ละครั้งมันต่างกันอย่างไร การเลือกตั้ง เมื่อปี 26 สถานการณ์การเลือกตั้งขณะนั้นประเด็นอันเป็นข้อคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันฝ่าย หนึ่งเห็นด้วยกับการยึดบทเฉพาะกาลให้ข้าราชการมีอำนาจทางการเมืองได้ อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย ฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ อย่างเช่นพื้นที่ในกรุงเทพฯ ประชาธิปัตย์สู้กับใคร คือพรรค ประชากรไทย เมื่อเรารู้กับพรรคประชากรไทย ประชากรไทย เขามีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่าง ไปจากเราอย่างไร นอกจากนี้เราก็เสนอยุทธศาสตร์ของเราคือยุทธศาสตร์ 2-3-3 คือ 2 หมายถึง สอง รมรงค์ รมรงค์ด้านที่หนึ่ง คือการรณรงค์ด้านกว้าง คือปราศรัยใหญ่ ปราศรัยกลาง ปราศรัย ย่อย ตั้งกลุ่มเสวนาการรณรงค์ด้านลึกคือการใช้อาสาสมัคร อาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่ผ่านการอบรม แล้วจะไปเคาะประตู ไปพบปะชาวบ้าน คุยปัญหาทางการเมือง ปัญหาพรรคการเมือง ปัญหา ท้องถิ่น การจัดตั้งด้านลึกยังพิจารณาถึงว่าพื้นที่นั้นมีสมาชิกหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกพรรค สมาชิกของพรรค เราคนนี้เป็นคนอย่างไร เราจะเริ่มต้นว่า หนึ่ง เขาเป็นผู้นำทางการเมืองที่เราจะจัดตั้ง เขาได้ หรือไม่ เราประเมินว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคแล้ว เขาจะต้องเห็นด้วยกับแนวทางของพรรค อันดับ สองคือบารมี ความเชื่อถือที่ประชาชนแถบนั้นมีให้สมาชิกของพรรคประชาธิปไตยที่เราจัดตั้งให้ เป็น ตัวแทนของพรรคในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไร บางคนมีบารมีที่เริ่มมาจาก เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนเจ้าถิ่น เจ้าฐาน เป็นคนมีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับประชาชนในแถบนั้น เราจะสรุปความเป็นลักษณะของคน ที่จัดตั้งให้ เขา เป็นคนทำงานทางการเมืองให้กับเราเสร็จแล้วเราจะมองภารกิจว่า เขาจะต้อง ช่วยพรรคคืออะไร ภารกิจอันดับหนึ่ง อันดับสองสาม กองกำลัง กองกำลังที่หนึ่งคือกองกำลังของพรรค ในพื้นที่ตรงนั้นที่ผู้สมัครลงอย่างเช่น กรณีพระโขนงมีสมาชิกพรรคใน เขต เท่าไหร์นี่คือกองกำลังของ พรรคที่แน่นอน นอกเหนือจากกองกำลังนี้คือกองกำลังหนุนช่วยจากส่วนกลางคือสำนักงานใหญ่ของ พรรค... กองกำลังที่จะชี้ขาดแพ้ชนะได้คือกองกำลังของผู้สมัครอย่างเช่น เขตพระโขนงมีผู้แทนได้ สามคนเราก็มาดูว่าทั้งสามคนใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ธุรกิจห้างร้าน มีฐานมวลชน มีกลุ่มสนับสนุน เท่าไหร์ เราก็จะดูว่ามีกลุ่มอยู่ในการประสานงานของเขาหรือไม่ บางคนอาจเกี่ยวข้องกับ สมาคมจีนอะไรต่างๆ เราก็จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้จัด เป็นกองกำลังประเภทที่สอง คือกองกำลังที่เรียก ว่ากองกำลังของผู้สมัครรับเลือกตั้ง... กองกำลังที่สามคือกองกำลังอาสาสมัคร... เรายกกองกำลัง อาสาสมัครคือกลุ่มคนหนุ่มคนสาวที่จะมาร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับพรรคของเรา เราถือว่าเป็นกอง กำลังที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ เหล่านี้คล้ายกับ เป็นตัวแทนการค้าของเรา เอาสินค้าของเราไปให้กับประชาชน

...ฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ว่ามีความต้องการหรือมีปัญหาอะไร อาสาสมัครของเราจะเป็นผู้ไปเก็บข้อมูลไปให้ความรู้ทางการเมือง ดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อร่วมพัฒนาประชาธิปไตย สรุปแล้วในพื้นที่ตรงนี้เราจะมอบหมายภารกิจเลยว่าไปทำอะไรที่ไหนทำอย่างไร และสรุปอุปสรรค ปัญหาที่ประสบตลอดการทำงาน...ทั้งหมดนี้ให้ประเมินผลหาจุดอ่อนของเราเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การหาเสียง เลือกตั้งของพรรคให้ประสพชัยชนะ และเมื่อเราจัดกองกำลัง ทั้งสามประเภทเอาไว้แล้ว เราก็ต้องมาดูกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายก็คือบุคคลที่เราจะเอาสินค้าไปขาย...ประกอบด้วยคนสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสมาชิกพรรคโดยทั่วไป คือบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกไว้แต่ไม่ค่อยมีแอคทิฟ (active) มีกิจกรรมร่วมกับพรรคเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่เราจะต้องเข้าไปหาเขา กลุ่มที่สองคือกลุ่มของคู่ต่อสู้ในพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่จัดตั้งแข็งแรงของคู่ต่อสู้...คือกลุ่มผู้สนับสนุนของคู่แข่ง ซึ่งผู้สนับสนุนของคู่แข่งก็จะแบ่งแยกย่อยออกมา ผู้สนับสนุนที่เอาการเอางานมาก ศรัทธา อุดมการณ์ ของพรรคหรือว่ามีผลประโยชน์ได้เสียกับผู้สมัครกับพรรคที่สนับสนุนหรือว่าเพียงชอบๆ ชอบอะไร ชอบเพียงพูดจาดี มีเหตุผลดี มีอุดมการณ์ดี ก็จะมาแยกแยะรายละเอียดของกลุ่มคนที่สองที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราเป้าหมายที่สาม คือประชาชนทั่วไปซึ่งยังไม่สนับสนุนเราและไม่ได้สนับสนุนคู่ต่อสู้ ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราจะช่วงชิงดึงมาเป็นพวกของเรา" 21

กลุ่มยูวประชาธิปไตยนอกจากจะเป็นหน่วยปฏิบัติการ เป็นแกนนำอาสาสมัครคนหนุ่มสาวลงสู่สนามรณรงค์เลือกตั้งแล้ว กลุ่มยูวประชาธิปไตยยังได้มีโอกาสเสนอความคิดของกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคในการเลือกตั้ง ดังเช่นการเสนอแผนยุทธศาสตร์ 2-3-3 อันเป็นความคิดของกลุ่มยูวประชาธิปไตยเอง คุณทองดี พริ้งกลางได้กล่าวถึงตัวอย่างของบทบาทยูวชนที่มีส่วนต่อความสำเร็จ ดังเช่นในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2526 ว่า

"...มีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 18 เมษายน 2526 ตอนนั้นหัวหน้าพรรค คุณพิชัย (รัตตกุล) พาเลือกตั้งเมื่อปี 22 ที่เขตพระโขนง ผมจึงจัดสตาฟ (staff) พร้อมกับทีมวิชาการคนหนึ่งไปช่วงวางแผนการเลือกตั้งในเขตพระโขนง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายพิชัย, นายเล็ก นานา และหม้ออาคม สรสุชาติ 3 คนได้รับการเลือกตั้งยกทีม" 22

21, 22 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

บทบาทในการคัด เลือกผู้สมัครรับ เลือกตั้ง

บทบาทอีกด้านหนึ่งของกลุ่มยุวประชาธิปไตยคือบทบาทในการสรรหาผู้สมัครรับ เลือกตั้งให้ แก่พรรคและได้รับสิทธิให้ เสนอสมาชิกในกลุ่มยุวประชาธิปไตยที่มีแววดีลง เลือกตั้งได้ คุณนคร ชมพูชาติ กล่าวว่

"ปกติเราก็ช่วยหาคนให้อยู่แล้ว เราช่วยหาแล้วก็เสนอขึ้นไป แต่จะมีบางส่วนที่เราเสนอ ไปเลยว่าเป็นบุคคลที่เป็นคนในกลุ่มยุวฯ ซึ่งขอให้พิจารณารับสมัคร... โดยมีหลัก เกณฑ์คือ เป็นคนที่มี อุทิศตนแล้ว ก็นโยบายที่ตรงกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เรื่องการสร้างพรรคให้ เป็นพรรคมวลชน แล้วก็ประวัติอะไรต่างๆ ของเขา ความสามารถอะไรของเขาที่เราเห็นว่าไม่น่า เน้นมีความสามารถ แล้วก็มีโอกาส อะไรพวกนี้ คิดว่าน่าจะเหมาะ ที่ผ่านมามีคนเต็มมั้ง อภิชาติ ด่าดี"²³

คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวเสริมถึงบทบาทในการ เสนอตัวแทนยุวประชาธิปไตยลง เลือกตั้ง ว่า

"ในปี 29 ขณะนั้นเราเองก็เสนอพรรคไปว่าพรรคควรจะให้โควต้ากับตัวแทนของเยาวชน มาสมัครรับ เลือกตั้งด้วย ซึ่งเราก็ทำเป็นบันทึกข้อคิดเห็นเราก็เสนออภิชาติไป คุณอภิชาติเป็นสมาชิก ยุวประชาธิปไตย แต่ในแง่ของการทำงานจริงจังในองค์กร เขาก็ไม่ได้มีบทบาทเด่นในองค์กรนัก แต่ เขามีจุดเด่นคือความ เป็นนักพูด นักวาดศิลปะ... และในช่วงที่ผ่านมามีสังคมไทยเป็นสังคมที่มักจะมอง ภาพด้านกว้าง พูดจาปราศรัยดี มีไหวพริบ... และในช่วงที่ผ่านมามีสังคมไทยเป็นสังคมที่มักจะมอง คนที่ทำความ เข้าใจกับประชาชนง่ายๆ ประชาชนเห็นบ่อยๆ จึงเสนออภิชาติไป หลังจากนั้น ฝ่ายแพ่ การเลือกตั้งครั้งแรกก็มาสู่การเลือกตั้งครั้งที่สอง เป็นการเลือกตั้งซ่อมที่พญาไท เป็นช่วงที่พรรค ประชาธิปไตยก็ตกต่ำเพราะปัญหาความขัดแย้ง คุณฉลาด วรฉัตร ลาออกแล้ว ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม ที่เขตสาม พญาไท ทางกลุ่มเยาวชนได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้ เสนอขึ้นไป (อภิชาติ ด่าดี) ภายใต้ สภาพการณ์ของพรรคประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนื่องจากปัญหาความแบ่งแยกในพรรค... จึงพิจารณาเลือก หนึ่ง พิจารณาคัด เลือกคนรุ่นใหม่จริงๆ รุ่นใหม่ที่มีได้มีปัญหาคความขัดแย้งกับขว้อานาจสองขั้วที่เป็นอยู่²⁴

²³ นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

²⁴ ในปีพ.ศ. 2529 พรรคประชาธิปไตยมีความขัดแย้งขึ้นในพรรค เกิดกลุ่ม "10 มกราคม" ขึ้นมา.

สอง น่าจะเป็นคนที่ยอมรับได้ของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายภายในพรรคประชาธิปไตย สาม เป็นคนที่น่าจะให้องค์กรเยาวชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกขึ้นมา" 24

คุณอภิชาติ ดาดี เป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มยุวประชาธิปไตยและได้มีโอกาสลงเลือกตั้งในนามของพรรคประชาธิปไตยถึงสองครั้งด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เป็นนักพูดที่พอจะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เนื่องจากการเมืองระดับชาติ ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ควรจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติส่วนตัวไม่จะเป็นฐานะ อาชีพ หรือชื่อเสียง สมาชิกยุวประชาธิปไตยส่วนมากจะเป็นเพียงนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งแต่โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งหรือการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพรรคของตนก็คงจะลำบาก เพราะฉะนั้นยุวประชาธิปไตยบางคนจึงคำนึงถึงความพร้อมของตนเองเสียก่อน ถึงแม้จะไม่ใช่ว่าความพร้อมทางฐานะ แต่ก็อาจเป็นความพร้อมในด้านประสบการณ์เพื่อการสร้างผลงานอันอาจจะทำให้ได้รับการสนับสนุนจากพรรคอย่างเต็มที่ ดังที่คุณทองดี กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า

"... อย่างการเลือกตั้ง สก. (สมาชิกสภากรุงเทพ) กับ สข. (สมาชิกสภาเขต) ในช่วงปี 28 หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งปี 30 ก็มีเสียงเรียกร้องว่าควรจะลงได้แล้ว แม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองว่าคุณน่าจะเกิดได้แล้วในทางการเมือง เพราะทำงานช่วยพรรคมานาน แต่ว่ามานึกถึงความเป็นไปได้ ผมไม่ใช่ว่ากลัวความพ่ายแพ้แต่หมายความว่าถ้าจะเข้าสู่สงครามแล้วต้องมีความพร้อมถ้าจะเพลี่ยงพล้ำก็ขอเพลี่ยงพล้ำภายใต้การได้ทำดีที่สุดในแล้ว" 25

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของสมาชิกยุวประชาธิปไตยก็มีทั้งที่ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือต้องการเพียงเพื่อสนับสนุนพรรคเท่านั้น ดังที่คุณนคร ชมพูชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของตนและของสมาชิกยุวประชาธิปไตยคนอื่นว่า

"ก็มีพวกเราบางส่วนซึ่งเราเองไม่ได้มีมติอะไรให้ไปสมัครแต่ว่าโดยฐานะส่วนตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาน่าจะได้สมัครเขาก็ไปสมัคร ทีนี้ในแง่ของผมไม่ใช่ว่าจุดจะมาเป็น ส.ส. การเข้ามาในกลุ่มนี้เพื่อเสริมผลักดัน สนับสนุนพรรคแต่ยังไม่ได้คิดที่จะวางบทบาทในจุดของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง" 26

24. 25 ทองดี พึ่งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

26 นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2531.

ส่วนสมาชิกยุวประชาธิปไตยที่มี เป้าหมายของตนเองต่อการลงสมัครรับ เลือกตั้งและ เสนอตนเองเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้ผ่านกลุ่มยุวประชาธิปไตย ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเท่าที่ควร ดังที่คุณณรงค์ ปานนอกกล่าวว่า

"จริงๆ แล้วสมาชิกของยุวฯ นี้มีหลายคนที่มีเป้าหมายของตัวเอง และว่าเมื่อจตุฯ หนึ่ง เขาก็คงจะแปรสภาพยุวฯ มาเป็น ส.ส. หลายคนไปลงสมัคร ส.ส. มีหลายคนแต่ว่าในส่วนใหญ่ยังไม่เห็นได้เหตุผล ที่ยังไม่ได้ก็อย่างที่ว่าเป็นก็คิดว่าพรรคยังไม่ให้ความสนใจ เรื่องนี้อย่างดีพอสมควร ถ้าพรรคให้ความสนใจนี้ เขาจะพัฒนาของเขาได้ถึงระดับหนึ่ง" 27

อันที่จริงแล้ววิธีการและหลักการของการคัดเลือกผู้สมัครรับ เลือกตั้งของแต่ละพรรคไม่แตกต่างกันนัก มีประเด็นที่ร่วมกันอย่างเด่นชัดคือ "โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้ง" และปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาถึงโอกาสชนะการเลือกตั้งที่สำคัญคือคะแนนนิยมของผู้สมัครที่มีใน เขตการเลือกตั้งนั้น เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงความนิยมของผู้สมัครในแต่ละ เขตเลือกตั้ง จึง เป็นปัจจัยสำคัญของการคัดเลือกผู้สมัครโดยปริยาย ซึ่งความนิยมของผู้สมัครก็คือ "ฐานะภาพทางสังคม" ของคนนั้น เป็นที่ยอมรับของคนใน เขตนั้นและฐานะภาพนั้นก็ต้องถูกมองจากคนใน เขตนั้นว่าเป็นฐานะภาพที่สูงกว่าตน เนื่องจากลักษณะของสังคมไทยนั้น ประชาชนที่มีความคิด เบื้องต้นว่า บุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้อง เป็นบุคคลที่อยู่สูงกว่าตนหรือเหนือกว่าตน กล่าวง่ายๆ คือ เป็นคนที่มีคุณสมบัติต่างๆ ที่มากกว่าตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในทางการศึกษา เศรษฐกิจ อำนาจ จนถึงชาติตระกูล 28

เมื่อมองปัจจัยทางสังคมประกอบแล้ว โอกาสที่สมาชิกยุวประชาธิปไตยที่ เสนอตนเองต่อพรรคจะได้ถูกคัดเลือกให้ลงเลือกตั้งในนามของพรรคประชาธิปไตยจึงมีน้อย ยกเว้นยุวประชาธิปไตยคนนั้นมีลักษณะที่เด่นขึ้นมาดังเช่น คุณอภิชาติ ดำดี หรือแม้ว่าบางคนจะได้รับทาบทามจากผู้ใหญ่ อย่างเช่น แกนนาคคนสำคัญ เช่น คุณทองดี พริ้งกลาง, คุณนคร ชมพูชาติ แต่ต่างก็มีเหตุผลส่วนตัวที่คำนึงถึงความพร้อมของตนเองหรือไม่ก็จุดประสงค์ เพียงเพื่อต้องการสนับสนุนพรรคเท่านั้น

27 ณรงค์ ปานนอก, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2531.

28 กนก วงษ์ตระหง่าน, การเมืองในสภาผู้แทนราษฎร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 47.

บทบาทในการให้ความรู้ทางการเมือง

นอกจากบทบาทของกลุ่มยุวประชาธิปไตยต่อพรรคประชาธิปไตยในช่วงของการเลือกตั้ง แล้วกลุ่มยุวประชาธิปไตยยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมขึ้นในพรรคประชาธิปไตยในลักษณะของการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกยุวประชาธิปไตยและสมาชิกพรรคประชาธิปไตยอื่นๆ เช่น คุณนคร ชมพูชาติ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวว่า

"มีกิจกรรมที่อบรมความรู้ทางการเมืองซึ่งเป็นการจัดร่วมกันของกลุ่มยุวฯ เองกับกลุ่มประชาธิปไตยสัมพันธ์* โดยเสนอโครงการจัดอบรมความรู้ทางการเมืองให้กับกรรมการสาขาของเรา เชิญกรรมการสาขาของพรรคสาขาต่างๆ มาเข้าร่วมอบรมแล้วก็จัดวิทยากรอันเป็นในแง่ของการให้ความรู้กับสมาชิกพรรค" 29

คุณทองดี พริ้งกลางกล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า

"เมื่อเราจัดการประชุมการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เราเชิญกรรมการบริหารพรรคหรือผู้นำของพรรคมาร่วมกิจกรรมซึ่งเราก็จะได้รับความรู้ในลักษณะของความรู้ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือบางครั้ง เขามีข้อมูลเบื้องต้นให้ตระเตรียมข้อมูลอภิปรายในสภาให้ คือเราได้ประโยชน์จากเขาในการมอง ความคิดอันที่กว้างไกลกว่าเรา เนื่องจากเราเป็นคนทำกิจกรรมมาก่อน เราก็มีส่วนในการวิเคราะห์การเมืองให้ ส.ส. ด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้ใครจะขึ้นมาใครมันแล้วแต่เรื่อง แล้วแต่สถานการณ์ ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องของการพึ่งพากันมากกว่า" 30

นอกจากการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคโดยเฉพาะแก่สมาชิกกลุ่มยุวประชาธิปไตยแล้ว กลุ่มยุวประชาธิปไตยยังได้รับความรู้ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการด้วยในลักษณะของการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองในระหว่างกลุ่มสมาชิกยุวประชาธิปไตยและผู้ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทางการเมืองมา ตามที่คุณนคร ชมพูชาติ กล่าวที่ว่า

"อย่างในช่วงที่พรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล ก็ได้ความรู้มากขึ้นในส่วนของการที่นักการเมืองที่เข้าไปเป็นรัฐบาล กลุ่มสมาชิกบางคนของเราก็มีส่วนเข้าไปใกล้ชิด สถานะนี้แล้วก็เป็นการ

* เป็นกลุ่มของสมาชิกพรรคประชาธิปไตยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มยุวประชาธิปไตย แต่มักจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป.

29 นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

30 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

ถ่ายทอดกันให้ได้รู้กัน ได้ไปรู้เห็นประสบกับอะไรบ้าง เพราะเวลามีเรื่องราวอะไรต่างๆ เกิดขึ้น ก็จะมีการนัดประชุมพูดคุยกันแล้วก็ให้แต่ละส่วนที่ไปสัมผัสในแต่ละด้านถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองได้รับรู้กันมา ส่วนที่นักการเมืองคนเก่า ที่มีอุดมการณ์มีส่วนร่วมับพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใจให้ดีขึ้น (เข้าใจการเมือง) แม้กระทั่งในยุคหลังๆ นักการเมืองรุ่นใหม่เราก็จะเชิญมาพูดคุยสม่ำเสมอ” 31

นอกจากการจัดกิจกรรม เสริมความรู้ทางการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์แล้ว กลุ่มยุวประชาธิปัตย์ยังมีกิจกรรมที่จัดรวมกันกับเยาวชนพรรคการเมืองอื่นๆ อีกอันได้แก่ สหภาพเยาวชนพรรคพลังใหม่ สังกัดพรรคพลังใหม่, อนุชนสังคมประชาธิปัตย์ สังกัดพรรคสังคมนิยมประชาธิปัตย์, ภราดรภาพเยาวชนก้าวหน้า สังกัดพรรคก้าวหน้า โดยเป็นการจัดสัมมนาออกสถานที่ และได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทุนและการจัดการสัมมนาจากมูลนิธิ ฟรีดริช เอแบรท 32 การจัดสัมมนาครั้งแรกเมื่อ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2527 "เรื่องบทบาทของคนหนุ่มสาวกับการพัฒนาประชาธิปัตย์" โดยมีการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการ นักการเมือง เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองไทยและการสัมมนากลุ่มย่อยร่วมกันของเยาวชนพรรคการเมืองเพื่อศึกษากันว่า "บทบาทที่แท้จริงของเยาวชนพรรคการเมืองคืออะไรกันแน่" เนื่องจากถ้าไม่สามารถกำหนดบทบาทที่แท้จริงของตนได้จะทำให้การกำหนดงานต่อไปจะมีปัญหาไม่ชัดเจนในบทบาทของตนเองและได้ข้อสรุปว่า "บทบาทของเยาวชนในพรรคการเมืองคือมีหน้าที่หนุนช่วยพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดอยู่โดยการสนับสนุนแนวนโยบายและผลักดันแนวความคิดประชาธิปัตย์ในพรรคให้เป็นจริงและประสานแนวความคิดประชาธิปัตย์ในวงกว้าง เตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีแนวความคิดประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าสู่ระบบรัฐบาลขยายฐานมวลชนของพรรคให้เป็นจริง สร้างความคิดทางการเมืองให้คนหนุ่มสาวในประเทศ"

- เป้าหมายในทางการเมืองของคนหนุ่มสาวในการเข้าไปอยู่พรรคการเมือง สรุปได้ว่า "เป้าหมายที่แท้จริงจะต้องมุ่งไปที่อุดมการณ์ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อต้องการลงสนาม เลือกลงเท่านั้น"

- การสัมมนายังแสดงให้เห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มยุวประชาธิปัตย์ซึ่งประสบกับปัญหาในเรื่องการยอมรับจากพรรค ยุวประชาธิปัตย์ไม่ค่อยได้รับจากพรรค

31 นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

32 ดูภาคผนวก ข, หน้า 171.

เพราะพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคใหญ่ที่คนมารวมกันหลากหลาย และปัญหาอุปสรรคเงินทุนการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาของการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรม เนื่องจากทุกคนต้องมีอาชีพการงาน³³

การจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 2 เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เรื่อง "การพัฒนา กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองไทย" โดยมีหลักการและเหตุผลของการสัมมนาว่าเยาวชน ผู้ดำเนินงานกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองยังเป็นผู้ซึ่งขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการอยู่ยิ่งมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรมยังมีจุดอ่อนข้อบกพร่องหลายประการ ทั้งด้าน โครงสร้างขององค์กร การจัดการ การบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นอุปสรรค ในการพัฒนากิจกรรมประชาธิปัตย์ของเยาวชน ตามความมุ่งหวังที่จะ เสริมสร้างคุณภาพของกลุ่ม เพื่อ เป็นฐานให้แก่ระบอบประชาธิปัตย์ในอนาคตได้ จากเหตุผลดังกล่าวผู้ดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ทั้ง 4 กลุ่มจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะต้องจัดสัมมนาเพื่อศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปวิเคราะห์และคิดค้นหนทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาส ฝึกฝน การคิดค้น วิเคราะห์ปัญหา วิธีการทำงาน ทดลองปฏิบัติอย่าง เป็นจริง เพื่อเสริมทักษะในการ ทำงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นการสัมมนาจึงมีการอภิปราย เน้นการบริหารองค์กรและอุปสรรคในการบริหาร องค์กรเยาวชน³⁴

การสัมมนาครั้งที่ 3 เมื่อ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เรื่อง "เยาวชนพรรคการเมืองกับการวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยและแนวทางแก้ไข" โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. ให้เยาวชนเรียนรู้ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางแก้ไขให้ แจ่มชัดยิ่งขึ้น
2. สร้างให้เยาวชนมีความอดทน ทั้งกำลังกาย กำลังใจและจิตสำนึกที่ดีต่อระบอบ ประชาธิปไตย
3. เพื่อสร้างทักษะและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นกลุ่ม
4. เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนได้รู้จักคิด พุฒ และการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

³³ ดูรายละเอียดใน บทบาทของคนหนุ่มสาวกับการพัฒนาระบอบประชาธิปัตย์ (พระนคร : โรงพิมพ์บริษัทเอ็ดสันเพรส โทรดักส์จำกัด, 2527).

³⁴ ดูรายละเอียดใน ปฏิบัติเยาวชนพรรคการเมือง, (พระนคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 2529).



การสัมมนาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองทั้ง 4 กลุ่มได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนี ทำให้คณะเยาวชนที่ร่วมเดินทางได้พบเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนเยอรมันนี ความตื่นตัวในปัญหาของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง เพิ่มประสบการณ์ต่อการมองปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อเยาวชนพรรคการเมืองมากขึ้น โดยการสัมมนาได้มีการอภิปรายในประเด็นของปัญหาการประกันสังคมในประเทศไทย, ปัญหาการว่างงานในประเทศไทย, ปัญหาพรรคการเมืองไทย โดยเชิญนักวิชาการและผู้สังเกตการณ์มาให้ความรู้และความคิดเห็น นอกจากนี้ตัวแทนเยาวชนพรรคการเมืองทั้ง 4 กลุ่มแล้วยังประกอบด้วยองค์กรต่างๆ อีกคือตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา, ตัวแทนจากองค์กรพัฒนา, ตัวแทนจากสหภาพแรงงานต่างๆ และองค์กรอิสระ ส่วนกลุ่มยูวาระชาธิปัตย์ได้เสนอผลการศึกษาเรื่อง "การประกันสังคมในประเทศไทย : ปัญหา อุปสรรคและความเป็นไปได้" นอกจากนี้ยังมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างกลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองในประเด็นปัญหาของเยาวชนพรรคการเมืองมีข้อสรุปว่า

1. เยาวชนยังไม่ได้รับการยอมรับจากพรรคที่สังกัดเท่าที่ควร
2. ในแต่ละพรรคนั้นไม่มีที่ทำการของกลุ่มเยาวชนพรรคการเมือง
3. การขยายสมาชิกยังไม่มากเท่าที่ควร เพราะประชาชนหรือเยาวชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจคำว่าเยาวชนพรรคการเมือง
4. ในส่วนตัวของสมาชิกเองเป็นบุคคลที่ยังไม่มีงานทำจึงลำบากแก่การที่จะเคลื่อนไหวได้เท่าที่ควร
5. ทุนในการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนพรรคการเมืองต้องหางบประมาณในการทำกิจกรรมกันเองและไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ในส่วนของพรรคเองก็ไม่มีเงินให้จึงเป็นปัญหาในการทำงาน
6. คณะกรรมการบริหารองค์กรเยาวชนบางคนเป็นเผด็จการคือไม่ได้มีมติจากเสียงส่วนมาก แต่ใช้อำนาจของตนเอง จะเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีและจะเกิดความเสียหายต่อองค์กรเยาวชนมาก
7. เยาวชนควรจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายของพรรคด้วย จากที่เป็นอยู่นั้นเยาวชนไม่มีส่วนร่วมเลย ³⁵

³⁵ ดูรายละเอียด เยาวชนทัศน์สังคมไทย (พระนคร : รุ่งแสงการพิมพ์) .

ปัญหาของกลุ่มยูวประชาธิปไตยกับองค์กรของพรรค

เหล่านี้คือกิจกรรมของกลุ่มยูวประชาธิปไตยที่ได้จัดกิจกรรมอื่น เป็นการส่งเสริมความรู้ทั้งทางการเมืองและสังคมให้แก่สมาชิกพรรคและสมาชิกกลุ่มยูวประชาธิปไตยเอง ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพรรคและร่วมกับกลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองอื่นภายนอกพรรคอื่นได้แก่กลุ่มพลังการเมืองอื่น เช่น สหภาพแรงงานและนิสิตนักศึกษาอื่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มพลังอื่นๆ ภายนอกพรรค แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพรรคโดยเฉพาะการจัดสัมมนาาร่วมกันของเยาวชนพรรคการเมืองทั้ง 4 พรรค ทำให้เยาวชนพรรคการเมืองได้ทบทวนกำหนดบทบาทของตนเองว่าคืออะไรแน่ ซึ่งอาจจะมีการสับสนในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเยาวชนพรรคการเมือง และร่วมกันแก้ไขอุปสรรคการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนพรรคการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม การสัมมนาดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของเยาวชนพรรคการเมืองโดยเฉพาะด้านของกลุ่มยูวประชาธิปไตย ดังที่คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวว่

"ปัญหาหลักก็คือเรื่องคน เรื่องการบริหารงาน เรื่องเงิน ทุกยุคทุกสมัยคือขาดงบประมาณที่ได้มาจากสมาชิกรุ่นเก่าที่เคยผ่านองค์กรก็จะออกทุนสนับสนุนจัดระบบทุนในรูปแบบของเงินทุนแชร์ (share) รุ่นพี่ที่มีงานทำมาเล่นแชร์, กินข้าวกัน มาพูดปัญหา มีการเปียแชร์ ดอกที่ได้เป็นกองทุนกลางให้กิจกรรมของเยาวชนปัจจุบัน ไม่เคยมีกิจกรรมใดๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากพรรคในสมัยผมเป็นเลขาธิการกลุ่ม แต่ผมมีบทบาทในพรรคเป็นหัวหน้างานนโยบายและแผน กินเงินเดือนพรรคก็เอามาช่วยเยาวชนเป็นวัสดุอุปกรณ์ เราพึ่งพาพรรคได้น้อยแต่ทุกคนอยากจะทำงานก็ยอมอดทนกัน แต่ก็มีการเมืองบางคนก็ให้การสนับสนุน เป็นการส่วนตัวจึงมองอนาคตไม่เห็น" 36

สำหรับผู้ใหญ่ในพรรคที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้คำปรึกษาหารือเสมอ คุณทองดีกล่าวว่า

"ก็มีคุณวิระ, คุณเฉลิมพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นส่วนตัว และเวลาเขามีปัญหาก็มักปรึกษาบุคคลทั้งสอง เนื่องจากเข้าใจในปัญหาของกลุ่มยูวฯ และให้การสนับสนุนเรามาตลอด" 37

36, 37 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

ซึ่งได้แสดงให้เห็น เป็นนัยถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มยูวาระชาธิปัตย์กับ คุณวีระ มุกลิกพงศ์ และคุณเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรณ์ ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาว่า กลุ่มยูวาระชาธิปัตย์เียงไปทางกลุ่ม 10 มกราคมหรือไม่ ดังจะได้กล่าวถึงในตอนท้ายของบทนี้ต่อไป

นอกจากเรื่องเงินงบประมาณแล้ว ปัญหาเรื่องคนคือมีสมาชิกยูวาระชาธิปัตย์บางคนที่มีมุ่งประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น คุณทองดี กล่าวเพิ่มเติมว่า

"ปัญหาอุปสรรคของขบวนการองค์กรเยาวชนพรรคการเมืองก็คือคนอย่าง เช่นว่าพวกก้าวเข้ามาสู่ยูวาระชาธิปัตย์ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ สนับสนุนกับคนนั้น และไปช่วยงานเขาคือลักษณะอย่างนี้ คือมาเพื่อจะใช้องค์กรของกลุ่ม เป็นฐาน เพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการเมืองและเมื่อบุคคลบางคนไปรับใช้ เขาก็ไม่เอาความเป็นคนรุ่นใหม่ เข้าไป เสนอด้วยเหตุผลทั่วถึงด้วยหลักการสติปัญญา เมื่อผู้ใหญ่ทำผิดเด็กคนนี้ก็กลายเป็นพวกปกป้องผู้ใหญ่ไป เลยโดยที่ไม่ได้เอาความคิดเห็นที่จะทำให้ผู้ใหญ่หันหน้า เขากัน เจริญกัน" ๓๘

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ เรื่องบุคลากรที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ ของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกยูวาระชาธิปัตย์ส่วนมาก เป็นนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษายังไม่มียุติการงาน หรือถ้าบางคนมียุติการงานแล้วก็ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นก็จะทำให้เวลาที่มาร่วมกิจกรรมลดลง ขาดบุคลากรที่จะมารับผิดชอบในด้านต่างๆ ของกลุ่ม คุณนคร ชมพูชาติ กล่าวถึงปัญหานี้ว่า

"มันมีปัญหาพอทุกคน เริ่มจะมีบทบาทก็ปรากฏว่าแต่ละคน เริ่มไปทำงานพอทำงานอาชีพไปได้ระยะหนึ่ง ก็เริ่มได้รับผิดชอบสูงขึ้น ช่วงนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องเวลา โอกาสที่จะเจอกันน้อยลงงานกระทั่งมาคิดว่าจะต้องหาคนมารับช่วงโดยพยายามที่จะให้มีส่วนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น" ๓๙

ในเมื่อเยาวชนต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ พรรคจึงควรสนับสนุนในด้านนี้ดังที่คุณรงค์ ปานนอก กล่าวไว้

"ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนขนาดไหน ต้องอย่าลืมว่ากลุ่มเยาวชนเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งยังไม่มียุติการงาน เพราะฉะนั้นสถานภาพของเขาไม่สามารถที่จะผลักดันอะไรได้มากนัก พรรคที่ฉลาดจะต้องสนับสนุนเขาให้เขาทำงานได้ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรจะต้องสนับสนุนเขา เหมือนกับกลุ่มของมูลนิธิฟรีริช เอแบรท ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวเลยแต่เขาก็ต้องการจะสนับสนุนเยาวชนให้สนใจ

๓๘ ทองดี พึ่งกลาง, สัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2531.

๓๙ นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531 .

พรรคการเมืองเขาอดสำหันธ์มาทำให้เราล้มมนานที่นั่นที่นี้ ดังนั้นพรรคที่จะมีกลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองที่แข็งได้จะต้องสนับสนุนด้วยฐานของเขา เมื่อเห็นว่าเขาไม่มีสถานภาพในการที่จะเลี้ยงชีพเขาได้พรรคก็ต้องช่วย เช่น ตั้งงบประมาณไปเลยปีละ 4 - 5 หมื่น เขาก็ทำงานได้" 40

การที่มีได้รับการสนับสนุนจากพรรคเท่าที่ควร ยุวประชาธิปไตยจึงมองผู้ใหญ่บางคนว่าเห็นประโยชน์กลุ่มยุวประชาธิปไตยในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น จึงทำให้กลุ่มยุวประชาธิปไตยเริ่มที่จะรวมตัวอย่างหลวมๆ ในเวลาต่อมา ดังที่คุณคร ชมพูชาติ กล่าววา

"ช่วงปี 24, 26, 27 เป็นช่วงที่มีความเข้มแข็งที่สุด แต่ก็ เป็นยุคที่เราเริ่มจะเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นมากจนบางคนรู้สึกวาเปล่าประโยชน์ที่จะอยู่ในพรรคนี้ต่อไป หรือบางคนก็รู้สึกว่ามันไปไม่ไหวการเมือง พรรคการเมืองของไทยในแง่ของพรรค พรรคมองเป็นเครื่องมือในการหาเสียงวาเอาไว้เพื่อใช้หาเสียงในขณะที่เรามองวาเราอยู่เพื่อที่จะให้พรรคปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดค้นสร้างสรรค์งานกิจกรรมที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือสมาชิกพรรคอย่างแท้จริง ซึ่งก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นในช่วง 28 - 29 จึงมักเกาะตัวอย่างหลวมๆ" 41

แสดงให้เห็นวาสมาชิกยุวประชาธิปไตยเริ่มที่จะหมดกำลังใจในสิ่งที่ตนได้รับจากผู้ใหญ่ในพรรค คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวเสริมวา

"คนบางคนเห็นประโยชน์วาพวกเราเป็นกลุ่มคนซึ่งเป็นหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงาน เขาอาศัยประโยชน์จากเราได้ในการทำงาน ลักษณะอย่างนี้ เราจะเสนอข้อคิดเห็นประโยชน์แก่เขาในการทำงาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ของเขาคล้ายๆ กับเป็นเพื่อนร่วมคิดมากกว่าเป็นลูกน้องกับนาย ประเภทที่สองคือ เขามาเอาไป หลอกๆ ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่ในการดำเนินการทางการเมือง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองของเขา" 42

เมื่อมีปัญหาอุปสรรค แต่ทำไมกลุ่มยุวประชาธิปไตยจึงยังคงดำเนินการต่อไป คุณทองดี พริ้งกลางให้เหตุผลวา

"ผมคิดว่าวิญญานของคนที่ทำงานการเมืองมีสำนึกของคนทำงานการเมืองตรงนี้มันอธิบายไม่ได้ ลักษณะของการไม่ยอมรับ แต่ถึงที่สุดของเราแล้วทุกครั้งที่มีงานสำคัญของพรรค

40 ณรงค์ ปานนอก, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2531.

41 นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

42 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

ประชาธิปไตย ยูวประชาธิปไตยจะเป็นคนสำคัญในการทำงาน คุณดูโครงสร้างเดิมของประชาธิปไตย ขาดงานของเยาวชน ขาดงานของอาสาสมัครไม่ได้ และคนที่รับผิดชอบงานพวกนี้คือเยาวชน งาน ประชุมใหญ่ งานกิจกรรมของพรรคทั้งหมดคนที่ตระเตรียมสถานที่ที่จะรองรับพรรคในด้านต่างๆ แล้วเขาไม่เคยให้อ่านาจอแก่เรา ไม่ให้อ่านาจอในการที่จะ หนึ่ง มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารได้เหมือนตัวแทนสาขาพรรค สอง มีสิทธิที่จะนั่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในฐานะ กรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนของเยาวชนได้ นี่เป็นการไม่ยอมรับในทางนิตินัยที่จะยอมรับ อานาจอ แต่เขายอมรับแต่มอบหน้าที่ให้เราปฏิบัติไปตามที่เขาต้องการ เราจึงเห็นว่าเขาไม่ได้ ยอมรับอย่างจริงจังแต่เขายอมรับที่จะใช้เรา" 43

จากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ายูวประชาธิปไตยยังคงดำรงอุดมการณ์ที่ตั้งเอาไว้จึงยัง ดำเนินกิจกรรมต่อไป และมองว่ากลุ่มของตนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อพรรคมาตลอด เมื่อพรรค มอบหมายหน้าที่ให้แล้วก็ควรที่จะได้รับมอบสิทธิอานาจอ เช่นเดียวกับสาขาพรรค 44 ด้วย คุณณรงค์ ปานนอก กล่าวถึงสิทธิที่ยูวฯ ควรได้รับ

"สาเหตุที่อยากได้เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟัง พรรคการเมืองยังไม่เข้มแข็งในประเทศไทยแล้วความเข้าใจของพรรคการเมืองในบ้านเรานั้นก็คือว่าแกนสำคัญจริงๆ ของพรรคการเมือง ก็คือตัวแทนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมักจะขึ้นขึ้นตายอะไรได้ ซึ่งเราก็เห็นว่าถ้าเราได้มีสิทธิมี ส่วนเข้าไปอยู่ในแกนนั้นได้เราก็จะผลักดันกลุ่มของเราให้เจริญเติบโตได้ ให้เป็นที่ยอมรับได้ และ เมื่อเราเสนออะไรไปนี้ เขายอมรับทำตามที่เราเสนอได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องการ เราถือว่า เพาเวอร์ (power) ตัวนี้ควรที่จะเข้าไปมีส่วนด้วย ซึ่งที่จริงไม่จำเป็นเลยแต่ความไม่จำเป็นนี้กับ ที่เรามีความตั้งใจแล้วว่าจะอยากจะทำให้มันเข้มแข็งแต่บางครั้งเราก็ทำไม่ได้ สมมติว่าเราทำแล้ว เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปอย่างไร แต่พรรคเกิดบอกว่าผมไม่สนับสนุนคุณนะ คุณทำของคุณ ก็ทำไปเถอะแทนที่เราจะไปได้เร็วในเวลา 5 นาที เราอาจจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อจะเดิน ทางไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการ" 45

43 ทองดี พึ่งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

44 ข้อบังคับพรรคประชาธิปไตย พ.ศ. 2530 ข้อ 25.6.

45 ณรงค์ ปานนอก, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2531.

การที่กลุ่มยุวประชาธิปไตยต้องการสิทธิในคณะกรรมการบริหารระดับสูงก็เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในพรรคมากขึ้น เพื่อการคงอยู่ของกลุ่มต่อไป และอีกประการผลที่ตามมา กลุ่มยุวประชาธิปไตยยังน่าจะมุ่งหวังที่จะได้มีโอกาสผลักดันความคิดของกลุ่มตนผ่านสื่อนโยบายของพรรคต่อไปและ เมื่อพิจารณาถึงสิทธิของกลุ่มยุวประชาธิปไตยจากข้อบังคับของพรรคประชาธิปไตยแล้วพบว่า ในข้อ 25 กำหนดว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ⁴⁶ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค คือ

1. เป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2. เป็นหรือ เคยเป็นคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค
3. เป็นหรือ เคยเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค
4. เป็นหรือ เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเขต ที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง
5. เป็นหรือ เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรค
6. เป็นหรือ เคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรค หรือ
7. บุคคลที่ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมใหญ่มีมติให้ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อบังคับพรรคข้อนี้

ต่อมาในข้อ 26 ข้อมาหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งกล่าวถึงส่วนต่างๆ ของพรรคอันได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาท้องถิ่น, สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต สาขาพรรคมีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนจากส่วนต่างๆ เหล่านี้ให้ที่ประชุมเลือกหนึ่งคน และยังคงกำหนดอีกในข้อ 26.8 ว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของพรรคข้อ 25 จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกให้ครบจำนวน ⁴⁷ สำหรับองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อ 64 กำหนดให้ประกอบด้วย ⁴⁸

- 64.1 คณะกรรมการบริหารพรรค
- 64.2 สมาชิกรัฐสภาในขณะนั้น

⁴⁶ ข้อบังคับพรรคประชาธิปไตย พ.ศ. 2530, ข้อ 25.

⁴⁷ เรื่องเดียวกัน, ข้อ 26.

⁴⁸ เรื่องเดียวกัน, ข้อ 64.

64.3 รัฐมนตรีของพรรคในขณะนั้น

64.4 สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นภาคละหนึ่งคน ฯลฯ

64.5 สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นหนึ่งคน ฯลฯ

64.6 สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่นที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นภาคละหนึ่งคน ฯลฯ

64.7 สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกสภาเขตที่พรรคส่งลงสมัครและดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นหนึ่งคน ฯลฯ

64.8 ประธานคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค เขต เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต เลือกตั้งละหนึ่งคน

เมื่อพิจารณาข้อบังคับข้อที่ 25.1, 26.8 และข้อ 64 สมาชิกยูวประชาธิปไตยจึงมีสิทธิในการได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคหรือเข้าร่วมประชุมใหญ่และมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมพรรคได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกยูวประชาธิปไตยที่เป็นสมาชิกสามัญของพรรคมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของการเป็นตัวแทนของส่วนต่างๆ ของพรรค เช่น สาขาพรรคสามารถส่งตัวแทนเข้าเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคหรือประธานคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ส่วนกลุ่มยูวประชาธิปไตยมิได้ถูกกำหนดสิทธิดังกล่าวไว้ในข้อบังคับพรรคประชาธิปไตย พ.ศ. 2530 ในประเด็นนี้ คุณมารุต บุนนาค กล่าวว่า

"เป็นความคิดที่ดี แต่มันต้องค่อยๆ ทำ องค์กรของยูวประชาธิปไตยยังไม่แข็งแรงก็เป็นความคิดที่ปาลสนับสนุน แต่ในช่วงที่เขาขอมายขณะนั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะทำได้ ก็เราจะต้องแก้ไขอะไรอีกบ้างเล็กน้อยในกลุ่มของยูวประชาธิปไตยต้องแก้ไขตัวบุคคล วิธีการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนยูวประชาธิปไตยยังน้อยอยู่ ยังไม่มากพอ" ⁴⁹

คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน กล่าวว่า

⁴⁹ มารุต บุนนาค, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2531.

"อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ วัฒนาการไป อย่างผมคิดว่ากติกาของพรรคของเราเองก็ค่อยวิวัฒนาการมาเป็นลำดับเหมือนกัน อย่างขณะนี้มาไกลถึงขนาดยอมรับให้ม็อบค์กรใหม่ฯ ขึ้นมามากมายอย่างเรามีองค์การสมาชิกรัฐสภาจังหวัด สมาชิกรัฐสภาท้องถิ่น กฎข้อบังคับพรรคของเราที่ค่อยๆ วัฒนาการให้มีการยอมรับตัวแทนของพรรคขึ้นมา และมีส่วนเข้ามาในคณะกรรมการบริหารแล้วมันต้องมีขั้นตอนคือผม เชื่อว่าองค์กรปกครองใดก็ตามถ้าเรายอมรับในสิทธิของส่วนประกอบง่ายเกินไปมันจะมีปัญหา มันจะนำไปสู่ปัญหา เพราะคนที่เข้ามาอยู่ในระดับนี้มีอำนาจต่อรองสูงในพรรคตามสมควร ถ้าคนเหล่านั้นยังขาดประสบการณ์ ขาดความอดทน ดุลยพินิจในการวินิจฉัย ปัญหายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าพอสมควร แล้วอยู่ๆ เข้ามานั่งบางทีผมว่ามันเป็นอันตรายพอสมควร โอกาสที่พรรคจะแตกมันมีสูงขึ้น" ๕๐

แสดงให้ เห็นว่าผู้นำในพรรคยัง เห็นว่ากลุ่มยุวประชาธิปไตยยังเป็นกลุ่ม เล็กที่ยังไม่สามารถพัฒนา เป็นองค์กรที่ำคัญขึ้นมาพอสมควรได้ จึงต้องรอเวลาให้พัฒนาขึ้นมา เสียก่อน นอกจากนี้ยังแสดงให้ เห็นถึงความไม่มั่นใจในตัวบุคคลคือยุวประชาธิปไตยว่าจะมีความสุขรอบคอบ หรือมีประสบการณ์เพียงพอหรือไม่ ที่จะเข้ามาสู่ฝ่ายบริหารระดับสูงของพรรค เหล่านี้นับว่า เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มยุวประชาธิปไตยภายในพรรคประชาธิปไตย เพื่อยกระดับฐานะกลุ่มของตนหลังจากที่ได้มีบทบาท เสริมการทำงานของพรรค ทั้งในช่วงของการเลือกตั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชน การเสริมสร้างความรู้แก่สมาชิกพรรค สมาชิกยุวประชาธิปไตยอัน เป็นประโยชน์ที่พรรคการเมืองอื่นๆ อาจจะไม่มีความรู้ทำงานอาสาสมัคร เช่นนี้

นอกจากนี้ยังมีการ เคลื่อนไหวภายในพรรคในลักษณะการหักท้วงพรรคให้ดำเนินการ เพื่อให้มีการถ่ายถอดวิทยุกระจายเสียง การประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามที่ เคย เรียกร้อง เป็นเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2523 ดังที่ คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวว่

"การถ่ายถอดวิทยุกระจายเสียงที่จริง เป็นเรื่อง เดิม เป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปไตย จะ เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เงื่อนไขของพรรคประชาธิปไตย ท่านนายกจะต้องให้มีการถ่ายถอดวิทยุกระจายเสียง ภายหลังการเข้าร่วมรัฐบาล รัฐบาลก็ได้สนองตอบ เป็นครั้งคราวแต่ส่วนมากแล้วรัฐบาลไม่ถ่ายถอดการประชุมสภา ซึ่งเรากล่าวนี้ เป็นหลักการ เดิมที่พรรคประชาธิปไตยกำหนด เป็นเงื่อนไขในการ เข้าร่วมรัฐบาล เงื่อนไขนี้ เป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปไตย

๕๐ บัญญัติ บรรทัดฐาน, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2531.

ได้ทำถูกต้องแล้ว เพราะว่าเราร่วมรัฐบาลในขณะนั้น รัฐบาลของท่านพลเอกเปรม เป็นรัฐบาลที่มี
ได้มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นการที่จะร่วมรัฐบาลกับท่าน ถ้าหากว่าเราจะต้องสูญเสียหลักการ
อะไรบางอย่างในทางการเมือง ควรจะมีข้อแลกเปลี่ยนอันเป็นผลประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตย
... ที่จริงในเรื่องนี้เราก็ได้เสนอไปกับทางพรรคว่าควรที่พรรคประชาธิปัตย์จะดำรงจุดยืนในการ
ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงในการประชุมสภาด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้พอปัญหาหลังจากที่เราพูดคุยกับระดับ
นำของพรรคหลายคนปรากฏว่าหลายคนไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร" ๕1

ทางด้านผู้ใหญ่ในพรรคได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท้วงติงของกลุ่มยูวประชาธิปัตย์ใน
เรื่องนี้ ซึ่งนายมารุต บุณนาคกล่าวว่า

"คือเรื่องการถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงมันยาก เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อเราอยู่
รัฐบาล ผมได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการถ่ายทอดซึ่งในระยะแรกรัฐบาล
เปรม 1-2-3 ก็เอากลุ่มล้วยให้มีการถ่ายทอดกระจายเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
และในเรื่องงบประมาณ, แผนนโยบาย แต่ระยะหลังก็เกิดไม่ยอมที่จะถ่ายทอดอ้างว่ากลัว มีผลรับ
ผิดชอบในทางคดี อย่างคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งตัดสินในคดีที่บริษัทหลังกะสิไทยฟ้องจำสิบ เอกทรงธรรม
ปัญญาติ กรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดกระจายเสียง ศาลฎีกาตัดสินว่าจำสิบ เอกทรงธรรมอภิปรายใน
สภาและได้รับความคุ้มครอง กรมประชาสัมพันธ์จึงไม่ผิดและกรมประชาสัมพันธ์ได้กระทำตามคำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา จึงได้รับนิรโทษกรรมแต่ผู้สั่งต้องรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึงรัฐมนตรีหรือรัฐบาลแล้วแต่คน
จะรับผิดชอบ เป็นอย่างนี้แล้ว เขาก็อ้างได้ว่าการถ่ายทอดกระจายเสียง ถ้ามีการพูดจาเกินเลยไป
รัฐบาลก็รับผิดชอบ เพราะไม่ได้รับความคุ้มครอง อันนี้เป็นเหตุหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้ แต่
ว่าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์จะละเลย แล้วความเห็นของยูวประชาธิปัตย์เราเห็นด้วย แต่เราไปพูด
ในที่ประชุมร่วมรัฐบาล เขาไม่เอามันเป็นอย่างนี้" ๕2

คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน กล่าวถึงเหตุผลที่ไม่สามารถจะดำเนินการเรื่องนี้ได้อีกว่า

"เมื่อเราไปทำงานกับคนอื่นเราจะถูกยึดกรอบ ปัญหามันเกิด หมายถึงเราเห็นอย่างนี้
เราก็อยากทำอย่างนี้ แต่ว่าถ้าคนอื่นที่เขาทำงานร่วมกับเรา ซึ่งเป็นเสียงข้างมากด้วยแล้ว ถ้าเขา
จะบอกว่ามันยังทำไม่ได้ นำ มันยังไม่ควรทำเราก็ต้องยอม เป็นปัญหาของเรามาก ... เพราะฉะนั้น

๕1 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531

๕2 มารุต บุณนาค, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2531.

งานช่วงที่แล้วมาเราพบความจริงว่าคนหนุ่มสาวของเราซึ่งก็ทำนองเดียวกันกับคนที่ เป็นนักวิชาการคือ เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นน่าจะได้รับปฏิบัติ สิ่งนี้น่าจะนำไปทำได้ แต่ว่าพอเขาเห็นว่าเรานำไปทำไม่ สำเร็จ เขาก็ว่าดอยไปก็มี แต่เขาไม่รู้ว่่าจริงว่่า แล้วคนเข้าไปทำงานกับคนอื่นมักมีกรอบอะไรหลาย อย่าง อะไรทำนองนี้ ตรงนี้เป็นจุดอ่อนมาก เป็นจุดอ่อนที่ผม เข้าใจว่าคนหนุ่มของเราจะต้องเรียนรู้ หลักอันนี้ ... ผม เคยพูดกับคนหนุ่มของเราเสมอ แน่นนอนความ เรา ร้อนความรุนแรงที่จะนำประเทศ ชาติบ้านเมืองไปสู่จุดบางจุดที่เราต้องการมัน เป็นเรื่องดี ที่ทุกคนจะต้องดำรงความมุ่งหมายไว้ แต่ ว่าทุกคนจะต้องมีความอดทน เพราะจากประสบการณ์ของผม ผมคิดว่ามันต้องใช้ศิลปะกันมากมาย แล้วบางครั้งเราจะพบเรื่องบางเรื่อง เตี้ยวนี้เราทำไม่สำเร็จ สมัย เลือกลงนี้เราทำไม่ได้ แต่ว่า ถ้าเลื่อนไปปีหน้า บางทีเราอาจทำได้" ๕๓

จากคากสาวของทั้งสองท่านแสดงให้เห็นว่าเป็นการยากในบางครั้งที่จะทำในสิ่งที่ตน มุ่งหวังไว้ เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างก็มีความคิดที่อาจจะ เหมือนหรือแตกต่างกันไป และ เมื่อ ต้องการที่จะทำงานร่วมกันต่อไปจึงต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ที่อาจจะ มีเสียงมากกว่า นอกจากนั้นอาจจะ เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ แต่ถึงอย่างไรถ้ายังมีจุด ยืนอยู่ใน เรื่องที่ตนมุ่งหวังและคิดว่่า เป็นการถูกต้องที่จะแก้ไขก็ต้องใช้ความอดทน บางทีก็ต้องรอให้ โอกาสนั้นมาถึง ซึ่งผู้ใหญ่เห็นว่าคนหนุ่มยุวประชาธิปไตยประสบการณ์และยังไม่ เข้าใจจนจุดนี้

ถึงอย่างไร สิ่งนี้ก็ เป็นสิทธิของยุวประชาธิปไตยที่สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นความ คิดเห็นที่เป็นอิสระของกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นย่อมมีทั้งที่ เห็นสอดคล้องกับพรรคที่ตนสังกัดหรือ ไม่ก็ได้ บางครั้ง เมื่อพรรคประชาธิปไตย เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีนโยบายออกมาแล้ว กลุ่มยุวประชา- ธิปไตยไม่เห็นด้วย กลุ่มยุวประชาธิปไตยจะทำอย่างไร กรณีนี้คุณนคร ชมพูชาติ กล่าวว่่า

"สมัยคุณวีระ เป็นรัฐมนตรีคมนาคม มีการขึ้นราคาค่าโดยสารประชาชนเราก็คัดค้านเรา ก็ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคา รู้สึกว่่าตอนนั้นก็จะไปร่วมสนับสนุนในการคัดค้านภายนอกพรรคด้วย เหมือนกัน เพียงแต่ว่่าไม่ได้ใช้ชื่อของกลุ่มไปชัดเจนนัก คือก็ออกไปทางส่วนตัวแต่ละคนก็ใคร เห็น ด้วยมีฐานะนี้จะ เข้าร่วมกับกลุ่มผู้คัดค้านรัฐบาลอย่างไรก็ร่วมไป แต่โดยหลักการแล้วที่ประชุม เห็น ว่่ามัน เป็นเรื่องที่จะต้องคัดค้าน เราก็ทำหนังสือถึงพรรคว่่าไม่เห็นด้วยในกรณีที่มีความ เห็นไม่ตรง

๕๓ บัญญัติ บรรทัดฐาน, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2531.

กันแต่บางอย่างถ้าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเราก็จะมีการวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหานี้จะพัวพันกับพรรคใดไหมถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่เข้าร่วมทันที" ๕๔

ดังนั้นเมื่อกลุ่มยุวประชาธิปไตยมีความคิดเห็นคัดค้านนโยบายพรรคก็สามารถยื่นเสนอความคิดเห็นให้พรรคได้ทราบในฐานะของสมาชิกพรรคได้ แต่จะไม่แสดงการคัดค้านออกมาอย่างรุนแรงอันจะทำให้ภาพพจน์ของพรรคเสีย และถ้าหากสมาชิกยุวประชาธิปไตยต้องการแสดงออกหรือสนับสนุนกลุ่มพลังที่คัดค้านก็จะออกมาในลักษณะ เข้าร่วมโดยส่วนตัว ส่วนการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับพรรคที่เด่นชัดคือได้มีการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่ร่วมกับร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส. พรรคชาติไทย ได้เสนอร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานรัฐสภา และมาตรา 144 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร คุณทองดี พริ้งกลางกล่าวถึงบทบาทการเคลื่อนไหวสนับสนุนต่อ เรื่องนี้ของกลุ่มยุวประชาธิปไตยว่า

"ขณะนั้นประเด็นของการเรียกร้องที่จะให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา สูงมากด้วยเหตุผลหลายอย่าง คือ เคารพคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งถือว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ถึงที่มาของประธานรัฐสภาน่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ต่างประเทศมองประเทศไทยว่าเป็นประชาธิปไตย ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานวุฒิสภา เป็นประธานสภาโดยตำแหน่ง เมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าประเด็นดังกล่าว เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยจึงมีการปรึกษาหารือในส่วนของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มเยาวชนซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่า เราไม่ควรรอฟังผลอย่างเดียว ควรจะมีแอคชั่น (action) หรือล็อบบี้ (lobby) สมาชิกรัฐสภาให้เห็นในวิธีการดังกล่าวด้วย" ๕๕

กลุ่มยุวประชาธิปไตยเห็นถึงความสำคัญที่จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวและพรรคที่ตนสังกัด เป็นผู้เสนอด้วยแล้วจึงได้เคลื่อนไหวโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นของพรรคต่างๆ ที่ไม่ใช่พรรครัฐบาลและพรรคชาติไทย เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประมวลความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่างๆ เสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ร่วมสนับสนุนด้วย

๕๔ นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

๕๕ ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.



ตั้งหนังสือที่ยื่นต่อสมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ขอ เสนอบันทึกประมวลความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่อการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีใจความดังนี้

"กลุ่มยุวประชาธิปไตยเป็นองค์กรทางการเมืองของเยาวชนคนหนุ่มสาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในทางสร้างสรรค์ เพื่อ เชิดชูสถาบันรัฐสภาให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นความหวังของประชาชนและเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง ทางกลุ่มฯ ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้นำพรรคการเมืองต่างๆ และนักวิชาการ ต่อประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา และมาตรา 144 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี เนื้อหาอันเป็นสัจธรรมของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ที่จะ เป็นบทพิสูจน์สำนึกประชาธิปไตยที่วางพื้นฐานอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง บันทึกประมวลความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่างๆ ที่กลุ่มฯ ได้นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และหลักการประชาธิปไตยที่กลุ่มฯ เห็นสมควร จึงหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติ"

ส่วนทางด้านผู้นำพรรคการเมืองต่างๆ ที่ทางกลุ่มยุวประชาธิปไตยได้สอบถามก็ให้คำตอบเห็นด้วยกับการสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นดังกล่าว ดังที่ปรากฏในหนังสือที่ยื่นเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา ^{๖๖}

อย่างไรก็ตาม ผลปรากฏว่าการเสนอร่างญัตติดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จดังที่คณทองดี พริ้งกลาง กล่าวไว้

"เป็นที่น่าเสียดาย เราแม้จะมีความพยายามสักปานใดที่จะมีส่วนร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว การแก้ไขในวันนั้นก็ตกไปในวาระที่ 1 เสียงรับหลักการไม่เพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด" ^{๖๗}

ผลการลงมติในวาระหลักการของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติรับหลักการ 256 เสียง ไม่รับหลักการ 164 เสียงและงดออกเสียง 15 เสียง (เป็นการลงมติดลับ) จึงมีผลให้ญัตติดังกล่าวต้องตกไป เนื่องจาก

^{๖๖} คูภาคผนวก ง, หน้า 184.

^{๖๗} ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่าในการรับหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาขณะนั้นคือ ต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 304 เสียง

การแสดงบทบาทดังกล่าวของกลุ่มยูวประชาธิปไตยถือว่าเป็นการแสดงบทบาทกลไกหนึ่งของพรรคในการที่จะนำความคิดของพรรคประชาธิปไตยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่น่าจะมีผลดีต่อระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มยูวประชาธิปไตยยังสอดคล้องกับพลังนักศึกษาภายนอกพรรคคือ สหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ชี้แจงว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ยังมีเนื้อหาสาระบางประการที่มีได้ เป็นประชาธิปไตย จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขในประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือ

1. ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา
2. นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง

ซึ่งกลุ่มยูวประชาธิปไตยได้แถลงว่า เห็นด้วยที่จะสนับสนุนการ เคลื่อนไหวดังกล่าวอันเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อกลุ่มนักศึกษา เพราะอาจจะ เคยมองว่ากลุ่มเยาวชนพรรคการเมืองก็คือพวกที่รับใช้พรรคเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองเท่านั้น และ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรู้จักกลุ่มยูวประชาธิปไตยมากขึ้น

การแตกแยกภายในพรรคประชาธิปไตยและการสลายตัวของกลุ่มยูวประชาธิปไตย

กลุ่มยูวประชาธิปไตยได้ดำเนินบทบาทจนมาถึงบทบาทสุดท้ายคือ บทบาทในการประสานรอยร้าวภายในพรรคอันเกิดจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในพรรคประชาธิปไตย ภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 ซึ่งพรรคประชาธิปไตยได้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรสูงสุดมากกว่าพรรคอื่นใดคือได้ถึง 100 เสียง แต่ก็ยังมีได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นพรรคประชาธิปไตยจึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม 4 พรรค พรรคประชาธิปไตยได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาจำนวน 16 ตำแหน่งจากตำแหน่งรัฐมนตรี 16 ตำแหน่งนี้ ทำให้มีผลถึงการขัดแย้งภายในพรรคขึ้น โดยมีสมาชิกสภาสังกัดพรรคประชาธิปไตยไม่พอใจการตั้งรัฐมนตรีในคราวนี้ และมุ่งเป้าไปที่นายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรค เพราะนายพิชิต รัตตกุล เป็นบุตรได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสมาชิกคนสำคัญของพรรคอย่างนายเฉลิมพันธุ์ ศรีวิกรม์ นายเด่น ใต้ะมินา นายถวิล ไพรสนธ์ นายไกรสร ต้นติพงษ์ ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี เรื่องการจัดสรรตำแหน่ง

รัฐมนตรี ทำให้เกิดความไม่พอใจกันขึ้น นำไปสู่การขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ถึงกับมีสมาชิกต้องการจะชักพอกการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งที่ได้มาจากการบริจาคของนายพิชัย รัตตกุล ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคจนกระทั่งพรรคต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเป็นผู้ตอบข้อสงสัยของสมาชิก ความขัดแย้งภายในพรรคดำเนินเรื่อยมา จนกระทั่งใกล้ถึงวันเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคใหม่ที่กำหนดไว้ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2530 ในวันนั้นเอง ความขัดแย้งในพรรคประชาธิปไตยก็กลายเป็นความแตกแยกที่เห็นได้ชัด ผลการเลือกตั้ง นายพิชัย รัตตกุลได้เป็นหัวหน้าพรรคโดยขณะนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ และ พ.ท. สนั่น ขจรประศาสน์ (ยศในขณะนั้น) ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกก็เป็นพวกกลุ่มของนายพิชัย รัตตกุล เป็นส่วนมากฝ่ายนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ และนายวิระ มุสิกะพงศ์เป็นฝ่ายปรายชัย และตั้งชื่อกลุ่มของพวกตนว่ากลุ่ม "10 มกราคม" มีสมาชิกของกลุ่มที่เป็นสมาชิกสภา จำนวนประมาณ 42 คน ต่อมากลุ่ม "10 มกราคม" ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ภายหลังจากรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งในที่สุดรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ขณะการลงมติ แต่ได้ตัดสินใจยุบสภาในเวลาต่อมา และประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 กลุ่ม "10 มกราคม" จึงได้จัดตั้งพรรคใหม่ชื่อว่า พรรคประชาชน เพื่อลงแข่งขันรับเลือกตั้งครั้งนี้ ๘

คุณทองดี พริงกลาง ประธานกลุ่มยุวประชาธิปไตยคนสุดท้ายและอยู่ในช่วงของความขัดแย้งครั้งนี้กล่าวถึงบทบาทของกลุ่มยุวประชาธิปไตยในความพยายามรักษาความแตกแยกภายในพรรคประชาธิปไตยว่า

"บทบาทนี้ผมถือว่าสำคัญ ยุวประชาธิปไตยมีบทบาทที่จะต่อสู้ รักษาพรรคผมทำตัวลำบาก เป็นคนกลางที่จะ เสนอการแก้ไข พบปะกับผู้ใหญ่ของเรา ผลที่สุดก็ได้รับความไม่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ที่เสียประโยชน์จากการต่อสู้ของเรา ปัญหา 10 มกราคม เป็นปัญหาจากการเลือกตั้ง 29 คือปัญหาการจัดสรรรัฐมนตรีการเงินภายในพรรคเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง, ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ บทบาทของเราทำหน้าที่ เชื่อม 2 กลุ่ม มีการไปพบผู้ใหญ่ให้มองปัญหาเดียวกัน พยายามให้ผู้ใหญ่ใช้วิธีประนีประนอมมากกว่าการต่อสู้ห้าหัน มัน เป็นความขัดแย้งในหมู่มิตรและวิธีที่แต่ละฝ่าย

๘ สยามจดหมายเหตุ (20-26 พฤษภาคม 2531) : 1298.

ใช้ควรวาไปใช้กับศัตรูอื่นจะทำให้ได้รับชัยชนะไปสู่ประชาธิปไตย แต่มันเป็น เหมือนกับ เป็นการต่อสู้ กับศัตรู ทำให้ภาพพจน์ของประชาธิปไตยเสื่อมลง" ๕๑

กลุ่มยูวประชาธิปไตยได้พยายามจะเป็นตัวกลาง เชื่อมประสานระหว่าง 2 ฝ่ายขณะเดียวกันก็ถูกมองจากผู้ใหญ่ทั้งในแง่บวกและลบ การแสดงบทบาทดังกล่าวได้แก่การ เข้าพบปะกับผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย และที่เป็นรูปแบบคือการ เสนอบันทึกความเห็นของกลุ่มยูวประชาธิปไตย เรื่อง "ภาพพจน์ของพรรคประชาธิปไตยที่ปรากฏต่อสาธารณชนและข้อคิดเห็น" เสนอต่อหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตย เมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2528 หลังจากปรากฏข่าวอย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน เกี่ยวกับปัญหาภายในพรรคประชาธิปไตย อันทำให้ เกิดผลเสียแก่พรรค ดังมีข้อความว่า

กลุ่มยูวประชาธิปไตยในฐานะองค์กรเยาวชน คนรุ่นใหม่ผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปไตยและมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคประชาธิปไตย ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง ตลอดจนได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของสมาชิกพรรคมวลชนผู้สนับสนุนพรรคและประชาชนโดยทั่วไป ที่กลุ่มยูวประชาธิปไตยและสมาชิกกลุ่มฯ มีเงื่อนไขแห่งการแลกเปลี่ยนทางความคิด ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับประสานงาน เพื่อสรุปประเด็นความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคขณะนี้ เพื่อเป็นข้อพิจารณาอีกด้านหนึ่ง ในการนำเสนอต่อท่าน หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้

1. ต่อปัญหาเป้าหมายของการแก้ไขความขัดแย้งภายในพรรค ขณะนี้มีสมาชิกพรรคมวลชนผู้สนับสนุนพรรค ได้สะท้อนความเห็นที่ทุกฝ่ายทุกท่านจักต้องยึดถือถึงผลประโยชน์ของพรรคและประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ ละทิ้งผลประโยชน์ส่วนตัวและทิฐิมานะที่เป็นอึดติดอย่างเด็ดขาด ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อพัฒนาพรรคประชาธิปไตยให้เป็นสถาบันทางการเมืองตามเจตนารมณ์หลัก เปรียบเสมือนว่า "รักษาชีวิต เพื่อช่วยคน" มิใช่ดำเนินต่อสู้ภายในพรรค จนมิได้คำนึงถึงผลเสียหายที่จักเกิดมีแก่พรรคโดยรวม

๕๑ ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

2. ต่อปัญหาวิถีทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค ขณะนี้สมาชิกพรรคและมวลชนผู้สนับสนุนพรรค เสนอความเห็นที่ว่าทุกท่าน ทุกฝ่ายควรดำเนินการแก้ไขปัญหภายในได้บรรยากาศแห่งการสมัครสมานสามัคคี ดำเนินการตามควรลองของประชาธิปไตย ด้วยจิตใจเปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของกันและกัน ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มากกว่าที่ผ่านมา เพราะถึงอย่างไร ความขัดแย้งครั้งนี้ก็ยังเป็นความขัดแย้งภายในหมู่มิตร มิใช่ความขัดแย้งที่ต้องแตกหัก เสมือนเป็นศัตรูกัน

3. ต่อปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคที่เกิดขึ้นนี้ สมาชิกพรรค และมวลชนของพรรคมีความเห็นว่า เป็นปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค ไม่ควรนำออกไปขยายผลความขัดแย้งนี้ภายนอกพรรค โดยเฉพาะการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการทางการเมือง เพราะยังเป็น การบั่นทอนเกียรติภูมิทางการเมือง และความ เชื่อถือที่ประชาชนโดยทั่วไปมีต่อพรรคโดยรวม เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นความศรัทธาของสมาชิกพรรค และมวลชนผู้สนับสนุนพรรคอีกด้วย

สมาชิกพรรคและมวลชนผู้สนับสนุนพรรค มีข้อเสนอว่าปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคควรแก้ไขภายในองค์กรของพรรคที่มีอยู่เท่านั้น การแถลงข่าวหรือการให้ข่าวใด ๆ จำต้องกระทำโดยผ่านกลไกของพรรคที่มีอยู่โดยถูกต้องและมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น

4. ต่อปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคที่เกิดขึ้นขณะนี้ สมาชิกพรรคและมวลชนผู้สนับสนุนพรรค มีข้อคิดเห็นเพื่อเสนอว่า ควรยุติให้ได้เร็วที่สุด โดยหาข้อสรุปที่เป็นหลักการและความถูกต้อง การยืดระยะเวลาแห่งความขัดแย้งนี้ให้เนิ่นนานออกไปเท่าไร ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อพรรคโดยรวมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

5. ต่อปัญหาดังกล่าวถ้ายังไม่สามารถยุติความขัดแย้งภายในพรรคขณะนี้ได้ สมาชิกพรรคและมวลชนผู้สนับสนุนพรรค มีข้อเสนอว่า ทุกท่าน ทุกฝ่าย ควรยึดถือหลักการ เหตุผล โดยยึดถือ กฎ ระเบียบและข้อบังคับพรรค ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งกติกาอย่างเคร่งครัด

กลุ่มยูวประชาธิปไตย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเด็นแห่งความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและมวลชนผู้สนับสนุนพรรค ที่กลุ่มยูวประชาธิปไตยได้นำเสนอข้างต้นทั้งหมดนี้ จักคงได้รับการพิจารณา และตอบสนองจากท่านหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตย ทุกท่านอย่างจริงจัง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น ความศรัทธาที่สมาชิกพรรค มวลชนของพรรคมีต่อพรรคมาเป็นนับสิบๆ ปี ให้คงเหนียวแน่นอยู่เช่นเดิมที่จัก "ร่วมกันเป็นเกลียว

เหนียวแน่น เป็นประชาธิปไตย" และ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปไตยรวม
อย่างแท้จริง ⁶⁰

กลุ่มยูวประชาธิปไตยยังได้พยายามที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นในพรรคประชาธิปไตยได้แถลงที่รัฐสภาเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ว่า

1. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เป็นความขัดแย้งทางความคิดซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค
ได้แก้ไขโดยให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพรรคพร้อมทั้งมีการประชุมใหญ่ในวันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2532

2. ความขัดแย้งดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของพรรคการเมืองในระบบเปิดที่
โครงสร้างของพรรคมีความเป็นประชาธิปไตยสูง การแข่งขันทางการเมืองภายในพรรคจึงเป็นเรื่อง
ปกติมิใช่ความวุ่นวายแต่อย่างใด บรรยากาศการแข่งขัน เช่นนี้ นับว่าเป็นการพัฒนาระบบพรรคการเมือง

3. ความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งในหมู่มิตร มิใช่ความขัดแย้งที่ต้องแตกหักเสมือนหนึ่ง
เป็นศัตรูกัน ขอให้ทุกฝ่ายยึดถือหลักการและ เหตุผลใช้พิจารณาในการสร้างสรรค์และ เคารพต่อมติ
ของที่ประชุมใหญ่ อันเป็นสถานที่สามารถยุติความขัดแย้ง ⁶¹

ก่อนจะถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2530 อันเป็นวันประชุมใหญ่และวัน เลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ กลุ่มยูวประชาธิปไตยได้จัดให้ทั้ง 2 ฝ่ายแถลงนโยบายของตนในวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2530 ที่โรงแรมรอยแยล ในหัวข้อ "เราจะพัฒนาพรรคประชาธิปไตยได้อย่างไร" และมีการจัด
นิทรรศการแสดงความเคลื่อนไหวของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้สมาชิกที่มีสิทธิเลือกได้พิจารณา ก่อนถึงวัน
เลือกตั้ง เมื่อมาถึงวันที่ 8 มกราคม ปรากฏว่านายพิชัย รัตตกุล ไม่มา มีเพียงนายเฉลิมพันธ์
ศรีวิกรม์ในฐานะผู้ทำชิงหัวหน้าพรรคที่มาอภิปรายเท่านั้น ซึ่ง พ.ท.สนั่น ขจรประศาสน์ กล่าวถึง
สาเหตุที่นายพิชัย รัตตกุล ไม่ได้มาร่วมนั้น เพราะว่าข้อเสนอไม่ผ่านที่ประชุมพรรคและมี ส.ส.
หลายคนทักท้วงไม่เห็นด้วยรวมทั้งตนเองด้วย ที่จะเอาเรื่องภายในพรรคไปพูดข้างนอก ในเมื่อวันที่
10 มกราคม ก็จะมีเปิดโอกาสให้พูดกันในพรรคอยู่แล้ว ถ้าพูดข้างนอกเรื่องก็อาจจะยึดเยื้อกันออกไป
ไม่รู้จักจบ ⁶²

⁶⁰ เอกสารบันทึกความคิดเห็นของกลุ่มยูวประชาธิปไตย.

⁶¹ เดลินิวส์ (25 ธันวาคม 2529) : 1.

⁶² ไทยรัฐ (9 มกราคม 2530) : 9.

กลุ่มยูวประชาธิปไตยก็กล่าวกับสื่อมวลชนว่า กรณี นายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรคไม่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ว่า "รู้สึกเสียใจมากเพราะ เจตนารมณ์ เดิมของเราต้องการให้ทั้งสองฝ่ายได้มาแถลงนโยบายการทำงาน เพราะการแถลงจะเป็นการชี้ขาดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ตัดสินใจอนาคตของพรรคประชาธิปไตยด้วย ซึ่งการเตรียมการประชุมครั้งนี้กระทำมาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เพราะต้องการให้ประชาชนมองการแข่งขันครั้งนี้ เป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นหนทางของประชาธิปไตยมีแพ้มีชนะได้และจุดประสงค์ของกลุ่มที่สำคัญคือ ต้องการที่จะพัฒนาพรรคประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า ⁶³

สิ่งนี้จึง เป็นความพยายามอีกขั้นหนึ่งของกลุ่มยูวประชาธิปไตยทั้งความพยายามภายในพรรคและภายนอกพรรคที่จะสร้างภาพพจน์ของพรรคให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นธรรมดาของพรรคที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องมีการแข่งขัน ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และได้รับการมองจากผู้ใหญ่ในทางลบ ผลที่สูงสุดในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ปรากฏว่าฝ่ายของนายพิชัย รัตตกุลได้รับชัยชนะและ พ.ท. สนั่น ขจรประศาสน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่

ต่อมา พลอากาศเอกสิทธิ เสวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าพรรคกิจสังคมได้ขอให้กระทรวงศึกษาแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่สหรัฐฯ ให้แก่ไทย ซึ่งทำให้เกิดความเห็นขัดแย้งในหมู่ประชาชนสาขาวิชาชีพต่างๆ เกี่ยวกับผลดีและผลเสียในการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว ⁶⁴

ทางด้านพรรคประชาธิปไตยมีจุดยืนอย่างไรในเรื่องนี้ คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวว่า "จุดยืน เดิมของพรรคประชาธิปไตยไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติของพรรคกิจสังคมที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีภายใต้การผลักดันของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น พรรคประชาธิปไตยต้องเสนอร่างลิขสิทธิ์อีกฉบับหนึ่งประกบร่างของรัฐบาลสมาชิกพรรคประชาธิปไตยทั้งหมดที่เป็นสมาชิกสภาที่ขัดแย้ง แตกแยกกันอยู่ขณะนั้น เห็น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าจะต้องค้านพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพราะจะรวมเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปในกฎหมายฉบับนี้ด้วย ประชาธิปไตยยอมไม่ได้ ผม ตีใจว่าปัญหาของความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงน่าจะยุติได้แล้ว แต่ถึงที่สุดมีการพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์

⁶³ สยามรัฐ (9 มกราคม 2530) : 3.

⁶⁴ สยามจดหมายเหตุ (20-26 พฤษภาคม) : 561.

ในสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์เรียกประชุม ไม่ครบองค์ประชุม * ห้ามตีพรรคไม่ได้ว่าพรรค
 ประชาธิปัตย์มีจุดยืนอย่างไรว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุน เมื่อพิจารณาในวาระที่ 1 รับหลักการ
 สมาชิกสภาฝ่ายที่มีอำนาจ เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลกับพลเอกเปรม เห็นด้วยกับการออกกฎหมายลิขสิทธิ์
 คู่ครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ 10 มกราคมไม่เห็นด้วย ซึ่ง 10 มกราคม
 ถูกต้องแล้ว เพราะจุดเดิมในการคัดค้านเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 10 มกราคม คัดค้าน
 32 เสียงเท่าที่ผมจำได้ เมื่อมาถึงวาระที่จะต้องพิจารณาว่าจะเอาร่างของใครเป็นหลักในการ
 พิจารณา คุณสุพัตรา มาศดิตถ์ เจ้าของร่างของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าควรจะทำร่างของ
 รัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา ทำให้ผมช็อคมาก เพราะจริงๆ ร่างของรัฐบาลเป็นร่างที่ต้อง
 คู่ครองคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เข้าไปด้วยสมาชิก 10 มกราคมเขาก็ยืนยันต้องเอาร่างของประชา-
 ธิปัตย์ในการพิจารณา แต่โหวต (vote) เข้าไปแล้วก็แพ้รัฐบาล เพราะคุณสุพัตราไปอยู่กับฝ่าย
 รัฐบาล ปรากฏการณ์ในครั้งนี้คือธาตุแท้ที่ให้เห็นกันแล้วว่าใคร ระหว่างกลุ่ม 10 มกราคมกับกลุ่ม
 บริหารพรรค" 65

จากคำกล่าวนี้ คุณทองดี เริ่มที่จะเห็นว่ากลุ่ม 10 มกราคม มีจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์
 มากกว่ากรมการบริหารพรรคที่เห็นพ้องกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่าสำหรับจุดยืนของกลุ่ม 10 มกราคม
 ต่อเรื่องนี้ กลุ่ม 10 มกราคมเห็นว่าขนาดของชาติอยู่ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไทยจะต้องเสีย
 เวลาในการพัฒนาประเทศไปอีก 40 ปี และจะต้องเสียเงินในการพัฒนาประเทศไปอีก 40 ปี และ
 จะต้องเสียเงินในการเป็นทาสทางปัญญาอีกนับแสนล้านบาท หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ระบุ
 ให้ชัดเจนว่าไม่ครอบคลุมถึงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 66

ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2531 ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ สมัยที่ 1
 ครั้งที่ 5/2531 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นระหว่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ด้วยคะแนน
 เสียง 183 ต่อ 134 เสียง โดยผู้ที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แก่กลุ่ม

* พรรคประชาธิปัตย์ได้ลงมติเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาล
 เมื่อ 28 เมษายน พ.ศ. 2531 ด้วยคะแนนเสียง 42 เสียงให้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่
 กลุ่ม 10 มกราคมมีความเห็นแตกต่างกันออกไป.

65 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

66 สยามจดหมายเหตุ (20 - 26 พฤษภาคม) 563 - 563.

10 มกราคม (ประชาธิปไตย) ซึ่งร่วมลงคะแนนทั้งสิ้น 32 เสียง งดออกเสียง 6 คน และพรรคฝ่ายค้านอื่น ๆ อีก 102 เสียง ^{๕๗}

การยกมือให้กับพรรคฝ่ายค้านของกลุ่ม "10 มกราคม" ทำให้รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปไตยทั้ง 16 คน ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กล่าวถึงสาเหตุของการลาออกจากรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปไตยว่า

"ปัญหาความไม่ เป็นเอกภาพในพรรคประชาธิปไตยนั้น เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วทำให้พรรคไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เต็มที่ แม้จะมีนโยบายพรรคหลายประการที่ควรนำไปดำเนินการได้นอกจากนั้นปัญหาการขาดเอกภาพยังก่อให้เกิดความไม่แน่นอนแก่รัฐบาลหลายครั้งแล้ว จนครั้งสุดท้ายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะสมาชิกพรรคจะงดการออกเสียง แต่กลับปรากฏว่าสมาชิกพรรคกลุ่มหนึ่งยกมือให้กับฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นการผิดมรรยาททางการเมืองพรรคจึงจำเป็นต้องตัดสินใจ เพราะหากปล่อยไว้ต่อไปก็อาจจะเกิดปัญหาในนิติบัญญัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีได้" * ๕๘

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี กล่าวว่า

"จะพิจารณาการกระทำของกลุ่ม 10 มกราคมหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีแล้ว"

จากคำกล่าวของบุคคลทั้งสอง เห็นว่าพรรคขาดความเป็นเอกภาพซึ่งจะมีผลต่อรัฐบาล ดังนั้นจึงตัดสินใจลาออกและกรรมการบริหารพรรคถือว่ากลุ่ม 10 มกราคมได้ทำผิดวินัย ขัณฑสีมาของพรรคและจะมีการพิจารณาลงโทษต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531 เนื่องจากพรรคการเมืองต่างๆ หลายพรรคไม่สามารถดำเนินการในระบบพรรคการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคการเมืองยังไม่ยอมรับรู้ความคิดเห็นหรือมติของสมาชิกฝ่ายข้างมากในพรรคของตน อันเป็นการขัดต่อวิถีทางการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

^{๕๗} สยามจดหมายเหตุ (20 - 26 พฤษภาคม) 563 - 563.

* กำหนดเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2531.

^{๕๘} สยามจดหมายเหตุ (20-26 พฤษภาคม 2531) 570 - 571.

ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาว่าจะส่งสมาชิกกลุ่ม "10 มกราคม" ลงสมัครรับเลือกตั้งคราวต่อไปหรือไม่และจากจุดนี้นำไปสู่การลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปไตยของกลุ่ม "10 มกราคม" และกลุ่มยุวประชาธิปไตย ดังที่คุณทองดี พริ้งกลาง ประธานกลุ่มยุวประชาธิปไตยคนสุดท้ายกล่าวถึงสาเหตุการสลายตัวของกลุ่มยุวประชาธิปไตยว่า

"ผมคิดว่าปัญหาของพรรคประชาธิปไตยได้มาถึงจุดแตกหักในวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นการประชุมกรรมการบริหารพรรคที่จะไม่ส่ง 10 มกรฯ ลงสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พฤษภาคม เราได้ทำหนังสือบันทึกถึงพรรคว่าได้พิจารณาจะไม่ส่งสมาชิก 10 มกรฯ ลงเลือกตั้งเลย เพราะขณะนี้กลุ่ม 10 มกรฯ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วในวันที่ 2 พฤษภาคม แต่ด้วยความอามาตพยาบาลของกรรมการบริหาร ที่ผมมองแล้วว่ามันไม่ถูกคือเมื่อเขาลาออกแล้ว ทุกอย่างก็ควรจะจบสิ้นไป การที่จะพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคว่าจะไม่ส่งคนซึ่งลาออกจากพรรคแล้ว เป็นการพิจารณาด้วยความบ้าหรือ เป็นการพิจารณาด้วยสติปัญญา มันจะเป็นการตอกล้มความขัดแย้งที่รุนแรงอยู่แล้วให้ร้ายลึกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผมเห็นว่าพฤติกรรมของคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเคียดแค้น ความพยาบาลส่วนตัวมากำหนดมติพรรค ... เมื่อย่านดูรายชื่อสมาชิกของ 10 มกราคมแล้วจะเห็นได้ว่าแต่ละคนได้มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างพรรคประชาธิปไตย เมื่อผมได้ต่อสู้ไปแล้วปรากฏว่าแพ้หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็อดทนมาโดยตลอด คิดว่าต้องต่อสู้ไปถึงที่สุด ในวันที่ 22 มิถุนายน มีการพิจารณาศาลฎีกาคุณวีระ มุกลิกพงศ์ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ... เมื่อศาลฎีกาพิจารณาลงโทษจำคุก 6 ปี ลดโทษเหลือ 1 ใน 3 หรือ 4 ปี คนในพรรคประชาธิปไตยใจไชโยโห่ร้องกันอย่างมีทหารที่คุณวีระติดคุก ผมคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่ เป็นพวกเดียวกันที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอย่างไม่สมควรแก่เหตุ ผมมานั่งทบทวนดูเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ขัดแย้ง ตั้งแต่การเสนอชื่อคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เหตุแห่งความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวง ผมคิดว่าในความผิดหรือถูกในทางการเมืองทั้ง 2 ฝ่าย ก็มีความผิดและถูกด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย แต่ถ้าหากว่าพูดว่าใครผิดมากผิดน้อย 10 มกรฯ ยังถูกมากกว่าผิด และที่สำคัญคือยังยืนหยัดในจุดยืนของพรรคประชาธิปไตยมากกว่า ผู้บริหารพรรคในปัจจุบัน เมื่อสรุปทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว ผมก็เขียนบันทึกลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปไตย ทำให้สถานภาพของประธานยุวประชาธิปไตยสิ้นสุดหมดไปด้วย" 69

69 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

คุณคร ชมพูชาติ ประธานกลุ่มยุวประชาธิปไตยคนที่สองกล่าวถึงยุวประชาธิปไตยรุ่น
สุดท้ายว่า

"มันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น ส่วนที่ดำรงอยู่ภายในพรรค เขาไม่สามารถที่จะร่วม
กิจกรรมทางการเมืองได้ เขาจึงออกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง แต่ในช่วงนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เขาจะเป็นพวก
กลุ่ม 10 มกราหรอก แต่อาจจะทำอะไรแล้วเสนอความเห็นขึ้นไปกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็มองว่าเป็น
10 มกรา โดยสุดท้ายเขาก็อาจจะเห็นว่ามัน เป็นความขัดแย้งที่จำเป็น ต้องเลือกจุดยืนที่จะยืนอยู่
ฝ่ายไหน" 70

คุณรงค์ ปานนอก ประธานกลุ่มยุวประชาธิปไตยคนแรกกล่าวว่า

"ตลอดเวลาเราก็คิดว่าในความรู้สึกเราก็มองเห็นว่าประชาธิปไตยน่าจะดีกว่าพรรคอื่น
เพราะ เป็นพรรคเปิด แล้ว เป็นประชาธิปไตยได้ดีทีเดียว แต่ปัญหาที่จำเป็นจะต้องออกมานั้นก็
เพราะอย่างที่ว่าความรู้สึกเรามีก็คือว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ให้ความ เป็นธรรมต่อสมาชิกพรรค
เท่าที่ควร เราก็มองเห็นว่าคงจะอยู่ไปไม่ได้ก็ออกมา มันเป็นยุค ชุดนี้ออกไป ชุดยุคใหม่อาจจะมีคนดี
เข้ามาก็ได้ เท่านั้นเอง แต่ว่าเมื่อเราอยู่ไม่ได้ เราก็กออกมา" 71

ประเด็นสำคัญที่กลุ่มยุวประชาธิปไตยสลายตัวไปคือทางกลุ่มเห็นว่าเท่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่หรือ
กรรมการบริหารชุดปัจจุบันไม่ได้ยอมรับกลุ่มยุวประชาธิปไตย เท่าที่ควร ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้น
ว่ายุวประชาธิปไตยมองว่าผู้ใหญ่ในพรรคยอมรับ เฉพาะในช่วงเลือกตั้ง เท่านั้นและ เมื่อพรรคแบ่ง เป็น
ฝัก เป็นฝ่ายมีกลุ่ม "10 มกราคม" ขึ้นมา จนกระทั่งมีเหตุการณ์ เรื่องจุดยืนในการคัดค้านพระราช-
บัญญัติลิขสิทธิ์ของกลุ่ม "10 มกราคม" ที่แสดงจุดยืนเดิมที่สมาชิกพรรคทั้งหมดได้ตกลงไว้ ขณะที่ทาง
ฝ่ายกรรมการบริหารเองกลับ เปลี่ยนจุดยืนของพรรคจนกระทั่งกรรมการบริหารพิจารณาลงโทษ กลุ่ม
"10 มกราคม" ไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งคราวต่อไปทั้งๆ ที่กลุ่ม "10 มกราคม" ได้ลาออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคแล้ว ประเด็นจุดนี้ทำให้กลุ่มยุวประชาธิปไตยมองว่ากรรมการบริหารพรรคซ้ำเติมมิตร
เก่าที่เคยร่วมสร้างพรรคกันมา และ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่ม "10 มกราคม" เป็นฝ่ายถูกมาก
กว่า จึงสลายตัวลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปไตย โดยคุณทองดี พึ่งกลาง ประธานกลุ่มยุว-
ประชาธิปไตยได้ลาออกมาพร้อมกับสมาชิกยุวประชาธิปไตยที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่ม อันเป็นแกน

70 นคร ชมพูชาติ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2531.

71 ณรงค์ ปานนอก, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2531.

สำคัญในการทำงาน ทำให้กลุ่มยูวประชาธิปไตยสลายตัวโดยปริยาย แต่เพราะเหตุใดกรรมการบริหารกลุ่มเหล่านั้นจึงลาออกทั้งที่เป็นสิทธิบุคคลที่จะสามารถทำงานกับพรรค เป็นยูวประชาธิปไตยต่อไป คุณทองดี พริ้งกลาง กล่าวว่

"การลาออกผมมิได้ตัดสินใจคนเดียว ผมเองกับกรรมการบริหารกลุ่มโดยส่วนใหญ่แล้ว เรามีความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ เขาจะติดกับผม เพียงแต่ผม เป็นคนที่นำความคิดเห็นทางการเมืองของเขาไปต่อสู้แทนเขา ใต้เดียวกับผู้ใหญ่บ้าง ทางหนังสือพิมพ์บ้าง แถลงข่าวบ้าง และเมื่อมีปัญหาผมต่อสู้ผมปกป้อง เมื่อมีปัญหาผมรายงานให้กลุ่มทราบมาโดยตลอดและกลุ่มรับทราบความเป็นไปของพรรคโดยตลอด ผมก้าวเดินออกจากประชาธิปไตยคนเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าผมควรก้าวเดินออกมาจากพรรคไม่ใช่ผมคิดคนเดียว แต่พรรคพวกเพื่อนฝูงที่ร่วมทางการเมืองก็มีส่วนที่ทำให้ผมต้องพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้วว่าจะทำอย่างไร และก้าวเดิน เมื่อก้าวเดินก็ก้าวเดินออกมาจากพรรคด้วยกัน" 72

สำหรับความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปไตยเกี่ยวกับการสลายตัวของกลุ่มยูวประชาธิปไตยนั้น คุณมารุต บุณนาค ผู้สนับสนุนกลุ่มยูวประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวว่า

"อันนี้ เป็น เรื่องที่ผม เสียใจ และ เสียตายมาก ซึ่งผมก็พยายามที่จะให้คนอื่นมีส่วนรับผิดชอบของสนับสนุนยูวประชาธิปไตย แต่มันก็สุดกำลัง เพราะว่าเสียงผมไม่มากนักในพรรคระยะหลัง และ เพราะว่าระยะหลังยูวประชาธิปไตยก็มีความเห็นค่อนข้างจะรุนแรงต่อความคิดเห็นของกรรมการพรรคส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยูวประชาธิปไตยมีความเห็นโน้มเอียงหลาย เรื่องในทางตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของกลุ่ม "10 มกราคม" อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ แต่ผมไม่วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกนะ แต่ความคิดเห็นของยูวประชาธิปไตยนี้ เราถือว่าบริสุทธิ์ เราต้องรับฟังแต่ว่าผู้ใหญ่ในพรรคอาจจะรู้สึกว่ายูวประชาธิปไตยนี้ได้กล่าวล่วงเกินในการทำงานก้าวล่วงเกินไป เกินกว่าความเป็นเด็ก แล้ว ก็เพราะฉะนั้น เคยมีความคิดที่จะยุบยูวประชาธิปไตยเสีย แต่ผม เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในการยุบ" 73

คุณมารุต บุณนาค เป็นผู้ใหญ่ในพรรคคนหนึ่งที่ยืนยันจะสนับสนุนกลุ่มยูวประชาธิปไตย แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผู้ใหญ่ของพรรคคนอื่นเห็นพ้องด้วยกันทั้งหมดได้ เนื่องจากผู้ใหญ่บางคนมองว่ากลุ่มยูวประชาธิปไตยทำเกินเลยหน้าที่ของยูวประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม คุณมารุต ก็ยังเห็นว่ากลุ่มยูว-

72 ทองดี พริ้งกลาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2531.

73 มารุต บุณนาค, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2531.



ประชาธิปไตยมีความคิดเห็นไปในทางด้านกลุ่ม "10 มกราคม" คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน กล่าวเสริมถึงเรื่องกลุ่มยุวประชาธิปไตย กับกลุ่ม "10 มกราคม" ว่า

"ผลงานที่ผ่านมาน่าพอใจ ก็คงจะมีจุดเดียวที่ว่าเป็นความเร่าร้อนรุนแรงจะเกิดปฏิกิริยาของความผิดหวัง ซึ่งบางทีความผิดหวังอันนั้นอาจจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่รอบคอบเท่าที่ควร ในเวลาที่พรรคประชาธิปไตยเกิดความแตกแยกในกลุ่ม "10 มกราคม" ขึ้นมา เมื่อก่อนการยุบสภาครั้งที่แล้ว ผมคิดว่าข้อมูลเกือบจะเรียกว่าด้านเดียว ที่ยุวฯ หลายคนได้รับจากด้านนั้นทำให้เขาวินิจฉัยปัญหาผิดพลาดไปได้ ทั้งๆ ที่ผมคิดว่า ตรงนี้เป็น เรื่องที่คนหนุ่มสาวจะต้องระมัดระวัง... ยุวฯ เป็นความหนักใจของผู้บริหารพรรคที่จะต้องหยุดโครงการเหล่านี้ลงระยะหนึ่ง เพราะอะไร เพราะมันสับสนมากฯ คนข้างนอกก็คิดว่าทำไมพรรคไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวมีปัญหาตรงนั้น เดี่ยวมีปัญหาตรงนี้ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนหนุ่มสาวที่มีความตั้งใจดีที่จะทำงานการเมืองจะต้องคิดด้วยเหมือนกัน นอกจากจะต้องมีความอดทน นอกจากจะต้องแสวงหาข้อมูลรอบด้านอย่างแท้จริงแล้ว กติกา กติกาของหน่วยที่เราสังกัดอยู่จะต้องยอมรับกติกาที่ว่านี่คือเสียงข้างมาก ผมเคยพูดเสมอว่า การวินิจฉัยปัญหาในวิถีทางประชาธิปไตยในบางครั้งเราต้องเลิกเถียงกันว่าใครผิดใครถูก เพราะว่าการเถียงกันว่าใครผิดใครถูกเถียงกันไม่จบ เพราะทุกอย่างมันมีเหตุผลอธิบายได้ แต่เราน่าจะวินิจฉัยด้วยว่าเรื่องนี้เสียงข้างมากว่าอย่างไร แล้วในกรณีที่เราคิดว่าเสียงข้างมากผิดพลาด เราควรต้องใช้เวลาที่จะทำให้เสียงข้างมากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนความคิด แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ในเวลาใดเวลาหนึ่งเขาวินิจฉัยปัญหาอย่างนี้ เขาจะเอาอย่างนี้ ทุกอย่างต้องยุติ เป็นไปตามนั้นก่อน นี่คือจุดแตกหักของยุวประชาธิปไตยที่เขยวที่แล้วมา" 74

คุณบัญญัติกล่าวถึงการรับข้อมูลเพียงด้านเดียวของยุวประชาธิปไตยโดยเฉพาะข้อมูลที่รับจากกลุ่ม "10 มกราคม" ทำให้วินิจฉัยปัญหาผิดพลาด นอกจากนี้ยังมองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มยุวประชาธิปไตยเกี่ยวกับกรณี กลุ่ม 10 มกราคม ทำให้เกิดความสับสนกับสาธารณชนภายนอกของพรรค จากกรณีในกลุ่ม 10 มกราคมไม่ยอมรับมติของเสียงข้างมากในพรรคเกี่ยวกับกรณีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้ว และกลุ่มยุวประชาธิปไตยยังได้สนับสนุนจุดยืนของกลุ่ม 10 มกราคม โดยมองว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารต่อกรณีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นการเปลี่ยนจุดยืน ทั้งนี้ เป็นมติของเสียงข้างมากในพรรค กลุ่มยุวประชาธิปไตยมองในประเด็นนี้จึงต้องสลายตัวไป

74 บัญญัติ บรรทัดฐาน, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2531.

และสำหรับความเห็นของยูวประชาธิปไตยเกี่ยวกับการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นั้น คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน กล่าวว่า

"ผมคิดว่า คนที่จะทำงานการเมืองเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ คือถ้าเราคิดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร เราต้องคิดว่าพรรคการเมืองนี้เป็นของเรา เราเป็นเจ้าของด้วย คือถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่น้อยใจ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เราในพรรคยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ไม่สนับสนุนดีพอ เราอย่าไปคิดว่านั้นคือพรรค เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไปคิดยึดการกระทำของคนบางคนในพรรค เป็นเรื่อง ที่น้อยอกน้อยใจแล้ว ผมว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ เพราะบ้านหลังนี้เป็นของคุณ" 75

การไม่ได้รับการสนับสนุนในแง่จากพรรคคือผู้ใหญ่น่าจะเป็นในแง่ของการไม่ยอมรับทางความคิดที่กลุ่มยูวประชาธิปไตย เสนอ เช่นการไม่ยอมรับต่อการยกระดับของกลุ่มยูวประชาธิปไตยให้มี สิทธิ เท่ากับองค์กรอื่นของพรรค เช่นสาขาพรรคหรือการที่ผู้ใหญ่บางคนมองกลุ่มยูวประชาธิปไตย เป็นเพียงกลุ่ม "เด็ก" มีประโยชน์เพียงช่วง เลือกตั้ง เท่านั้น ซึ่งจากคำกล่าวของคุณบัญญัติ บรรทัดฐาน พยายามแสดงให้เห็นว่ากลุ่มยูวประชาธิปไตยจะต้องมีความอดทน เพราะในพรรคมีการ เปลี่ยนแปลง ได้ต่อไปผู้ใหญ่อาจจะยอมรับมากขึ้นและให้ถือว่าพรรคประชาธิปไตยคือบ้านของยูวประชาธิปไตยเอง จึงไม่ควรจะสนใจกับปัญหาที่จนเกินไป การขาดการสนับสนุนจากพรรคอีก เรื่องหนึ่งคือเรื่องของ เงินงบประมาณสนับสนุน ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากพรรคไม่มีงบประมาณพอ การช่วยเหลือก็ออกมาใน รูปของ เป็นการส่วนตัวดังที่คุณมารุต บุณนาค กล่าวว่า

"พรรคประชาธิปไตยไม่ใช่พรรคนายทุน เราก็ช่วยตัวเองแม้แต่คนที่ เป็น ส.ส. หรือ เป็น รัฐมนตรี เป็นกรรมการพรรคต้องลงขัน ในขณะที่ผมก็ลงขันเงิน เดือนละ 3,000 บาทให้พรรคถ้าผม ได้ เป็นรัฐมนตรีก็มากกว่านี้ เราไม่มีเงิน แต่ว่าช่วยส่วนตัวก่อน แต่จะให้เบิกเงินก่อนจากพรรคมา ช่วยมันไม่มีงบประมาณ" 76

อย่างไรก็ตามการแสดงบทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยที่ผ่านมาก็ได้สร้างประโยชน์แก่ พรรคประชาธิปไตยอย่างมาก ดังที่คุณมารุต บุณนาค กล่าวว่า

75 บัญญัติ บรรทัดฐาน, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2531.

76 มารุต บุณนาค, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2531.

"ยูวประชาธิปไตยได้มีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เช่นออกพบปะชาวบ้าน เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองกับชาวบ้าน การเลือกตั้งยูวประชาธิปไตยเป็นกำลังสำคัญของพรรคอยู่มาก เช่นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ว่าเลือกตั้งใหญ่หรือเลือกตั้งซ่อมยูวประชาธิปไตย เขาจะเข้าไปช่วยในการเลือกตั้ง เสริม ช่วยปราศรัยช่วยหาเสียง ช่วยปิดโปสเตอร์ ช่วยอะไรทุกอย่าง ทุกกรณีที่มีบทบาทมาก" 77

เมื่อเป็นเช่นนี้ ยูวประชาธิปไตยจึงจะยังคงมีต่อไปในพรรคประชาธิปไตย เมื่อถึงโอกาสตั้งที่คณบดี บรทัดฐานได้กล่าวในช่วงต้นของบทนี้ว่า

"เราเห็นว่าในประการที่ 1 บ้านเมืองต้องมีการผลัดเปลี่ยนภารกิจคนรุ่นเก่าก็ต้องลาโรงกันไป คนรุ่นใหม่ก็ค่อยๆ เข้ามาแทนที่ จำเป็นที่ต้องสร้างคนใหม่ โดยเฉพาะคนใหม่ที่มีไฟแรงอยู่แล้ว ให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้ของจริง มีประสบการณ์เพื่อจะได้มีความรอบรู้มากขึ้น มีความสุขุมมากขึ้น เป็นเรื่องดีมาแล้ว ด้วยองค์กรพรรคการเมืองด้วยแล้ว ผมคิดว่ามันยังมีความจำเป็นใหญ่ เพราะความเป็นไฟแรง มันสามารถจะผลักดันให้เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีและถึงแม้จะมีจุดอ่อนอยู่ มันก็เป็นความจำเป็นที่ต้องสร้างต้องทำกัน เพราะมันเป็นความจำเป็นอย่างที่ว่า ดังนั้นเวลานี้คณะผู้บริหารพรรคกำลังนึกอยู่เหมือนกันที่จะฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาอีก" 78

สำหรับกลุ่มเยาวชนพรรคประชาธิปไตยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มยูวประชาชน ในพรรคประชาชนที่กลุ่ม "10 มกราคม" ได้ก่อตั้งขึ้น ต่อมาได้ร่วมกับพรรคก้าวหน้า พรรคกิจประชาคม และพรรครวมไทย เป็นพรรคเอกภาพในปัจจุบัน

สรุปจากการศึกษาถึงบทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยระหว่าง พ.ศ.2523 - 2531

สามารถพิจารณาบทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยที่มีต่อพรรคประชาธิปไตยได้ในประเด็นต่อไปนี้

1. การก่อเกิดและเป้าหมายในการจัดตั้งกลุ่มยูวประชาธิปไตย กลุ่มยูวประชาธิปไตยเป็นการรวมตัวของนักศึกษา ปัญญาชนที่มองเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของสังคม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความยากจนอยู่ ขณะที่ในทางการเมืองยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เพียงพอ กฎหมาย

77 มาร์ต บุญนาค, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2531.

78 บัณฑิต บรทัดฐาน, สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2531.

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ยังคงถูกกำหนดที่จะเชื่อมโยงชนชั้นปกครองบางกลุ่ม และองค์กรที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยคือพรรคการเมืองก็ยังคงอ่อนแกว่าองค์กรของรัฐบาลอยู่ ถึงแม้ว่าจะผ่านการเรียกร้องประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มาแล้ว สิ่งนี้เป็นแรงจูงใจของคนหนุ่มสาว ที่ทำให้เกิดขึ้นของกลุ่มยุวประชาธิปไตย ซึ่งเริ่มจากบุคคลเพียง 4 คนในปี พ.ศ. 2523 ที่มีความเชื่อในประสิทธิภาพทางการเมืองของตน (political efficacy) ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) กับพรรคประชาธิปไตยที่มีนโยบายเปิดรับคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และจุดประสงค์ของคนหนุ่มสาวผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มก็มุ่งหวังที่จะพัฒนาพรรคประชาธิปไตยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถต่อสู้ทางการเมืองกับเผด็จการและได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ การเติบโตของกลุ่มยุวประชาธิปไตยเกิดจากการชักชวนเพื่อนฝูงในหมู่นักศึกษาและอาจจะรวมไปถึงการชักชวนญาติพี่น้องเองให้สนับสนุนพรรคประชาธิปไตยด้วยซึ่งก็เป็นการขยายฐานทางการเมืองให้แก่พรรคนั่นเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับความสนับสนุนจากเลขาธิการพรรคในขณะนั้นคือคุณมารุต บุณนาค (ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคฯ ระหว่าง 2522 - 2525) และมีการกำหนดไว้ในข้อบังคับของพรรคประชาธิปไตยว่าให้กลุ่มยุวประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบของพรรคด้วยโดยขึ้นตรงกับสำนักงานเลขาธิการพรรคและเพื่อดำเนินกิจการบางอย่างให้พรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

นอกจากนี้กลุ่มยุวประชาธิปไตยได้กำหนดเป้าหมายและนโยบายของกลุ่มตนในธรรมนูญกลุ่มยุวประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นที่ยอมรับของพรรคด้วย ซึ่งสรุปแล้วทั้งเป้าหมายของพรรคและของกลุ่มยุวประชาธิปไตยก็คือ เพื่อขยายฐานของพรรคไปสู่คนหนุ่มสาว ปัญญาชนให้มาร่วมเป็นกลไกเสริมในการพัฒนาพรรค เพื่อให้พรรคมีความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยต่อไป

ส่วนสมาชิกสภาของสมาชิกยุวประชาธิปไตยตามธรรมนูญของกลุ่มกำหนดไว้ว่า คือสมาชิกสามัญของพรรคประชาธิปไตยนั้นเองที่มีอายุไม่เกิน 35 มีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับกลุ่มยุวประชาธิปไตยก็สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มได้ แต่จากการศึกษาพบว่าสมาชิกส่วนมากจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งผ่านมหาวิทยาลัยและเคยทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือมีความศรัทธาต่อพรรคประชาธิปไตย และเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มยุวประชาธิปไตยแล้วก็ยังคงมีสิทธิในพรรค เช่นเดียวกับสิทธิของสมาชิกพรรคสามัญทั่วไป เพียงแต่เมื่อมาทำกิจกรรมในกลุ่มประชาธิปไตยก็ยังมีสิทธิในกลุ่มยุวประชาธิปไตยยังมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่จะดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

2. บทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยที่มีต่อภายในพรรคประชาธิปไตย เมื่อได้กำหนดเป้าหมายไว้ข้างต้นแล้วจึงต้องมาพิจารณาว่ากลุ่มยูวประชาธิปไตยได้แสดงบทบาทของกลุ่มที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง จากการศึกษาพบว่าการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยูวประชาธิปไตยจะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มรับผิดชอบ มีการแบ่งตำแหน่งของคณะผู้บริหารกลุ่มคล้ายกับพรรคใหญ่สำหรับบทบาทที่สนับสนุนพรรคได้แก่บทบาทสนับสนุนในช่วงเลือกตั้ง ที่ผ่านมาก็คือการเลือกตั้งในปี 2526 และปี 2529 กลุ่มยูวประชาธิปไตยทำหน้าที่คัดเลือกและอบรมอาสาสมัครที่มาช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้แก่พรรค นักกลุ่มอาสาสมัครออกรณรงค์หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านออกใบปลิว ติดโปสเตอร์สนับสนุนพรรค, จัดเวทีปราศรัย หาข้อมูลปัญหาในพื้นที่แล้วนำมาวางแผนการเลือกตั้งประสานการทำงานกับคณะทำงานด้านการเลือกตั้งของพรรค ขณะเดียวกันก็เป็นการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนถึงสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง กลุ่มยูวประชาธิปไตยยังมีส่วนร่วมในการหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้แก่พรรค และที่สำคัญกลุ่มยูวประชาธิปไตยยังได้รับสิทธิที่จะเสนอบุคคลจากกลุ่มยูวประชาธิปไตยเข้าสู่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคและตัวแทนจากกลุ่มยูวประชาธิปไตยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งคือนายอภิชาติ ดาดี เป็นเพียงบุคคลเดียวที่มาจากกลุ่มยูวประชาธิปไตยและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม โดยเฉพาะแสดงให้เห็นว่าพรรคได้ให้โอกาสสมาชิกยูวประชาธิปไตยที่มีแว้วว่าจะชนะการเลือกตั้งซึ่งก็มีอภิชาติ ดาดี เพียงคนเดียวที่เป็นนักพูดที่เป็นที่รู้จักของประชาชนมากพอสมควร ในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมภายในพรรค กลุ่มยูวประชาธิปไตยได้จัดการประชุมการสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกพรรคและสมาชิกยูวประชาธิปไตย หรือไม่ก็เป็นการเชิญนักการเมืองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยปัญหาทางการเมืองในกลุ่มสมาชิกยูวประชาธิปไตยทำให้สมาชิกยูวประชาธิปไตยมีโลกทรรศน์ทางการเมืองที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ในช่วงการเลือกตั้งจะมีอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาซึ่งอาสาสมัครเข้ามาโดยอาจจะหวังค่าตอบแทนที่เป็นค่าจ้างรายวันหรืออาจจะ เป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสทางพรรคประชาธิปไตยโดยเฉพาะจึงเป็นโอกาสที่กลุ่มยูวประชาธิปไตยได้หาสมาชิกเพิ่มขึ้นให้แก่พรรค เพราะก่อนที่จะออกสนามรณรงค์หาเสียงให้แก่พรรคก็ต้องมีการอบรมอุดมการณ์ของพรรคและความรู้ทางการเมืองให้แก่อาสาสมัคร เหล่านั้นและเมื่ออาสาสมัครได้ทำงานร่วมกับพรรค ถ้าเกิดความศรัทธาก็สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคหรือสมาชิกกลุ่มยูวประชาธิปไตยก็ได้ จึงเป็นการขยายฐานให้แก่พรรคเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งนอกจากนี้กลุ่มยูวประชาธิปไตยยังมีบทบาทในการหาข้อมูลสนับสนุน ส.ส. ของพรรคให้ไปทำหน้าที่ในสภาอย่างสมบูรณ์ขึ้นอีกด้วย

3. งบประมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองดัง เช่นในกรณีเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นร่างข้อ เสนอข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภาร่วมกับพรรคชาติไทย กลุ่มยุวประชาธิปัตย์ เมื่อได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการและ เหตุผลว่าประธานสภาควรจะมาจกคนที่ประชาชน เลือกมีเข้ามาจากคนที่ถูกแต่งตั้ง จึงได้ เคลื่อนไหวสนับสนุนพรรคอีกด้านหนึ่ง โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำพรรคต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล และรวบรวมความคิดเห็นดังกล่าว เสนอต่อวุฒิสภา เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของตนแทนที่ประชาชนเลือก งบประมาณจึงเป็นการดำเนินการในสภาพของพรรคประสบความสำเร็จมากขึ้น อีกประการก็ยอมรับมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อกลุ่มและต่อพรรค เนื่องจาก การเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยอมรับพลังทางการเมืองอื่นด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่อาจจะมองว่าพรรคการเมืองในปัจจุบันต่างมุ่งหาประโยชน์เท่านั้น ส่วนในกรณีที่กลุ่มยุวประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรค เช่นกรณีที่รัฐมนตรีของพรรคสั่งให้ขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ เมื่อทางกลุ่มไม่เห็นด้วยจะด้วยกรณีใดก็ตาม แนวทางที่กลุ่มยุวประชาธิปัตย์จะดำเนินการได้ก็ เป็นไปในลักษณะยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นคัดค้าน แต่ก็ไม่ เคลื่อนไหวอะไรที่แสดงออกมานอกพรรคอันจะทำให้เกิดภาพพจน์ทางลบแก่สาธารณชน เช่น เดียวกันกับกรณีการทักท้วงให้พรรคดำเนินการให้มีการถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงการประชุมรัฐสภา การดำเนินการก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มยุวประชาธิปัตย์มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็น เมื่อ เห็นว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของพรรค

4. การดำเนินการของกลุ่มก็พบกับปัญหาและอุปสรรคอันได้แก่ เรื่องงบประมาณที่ไม่ได้รับ การสนับสนุนจากพรรคเท่าที่ควร เรื่องของคนคือตัวสมาชิกยุวประชาธิปัตย์ที่ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วจึงต้องหางานหาเลี้ยงชีพ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ราบรื่น ขาดช่วง, ขาดบุคลากรมารับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ของกลุ่ม จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มยุวประชาธิปัตย์จึงได้พยายาม เคลื่อนไหวที่จะยกระดับกลุ่มให้มีสิทธิใน มีเสียงในคณะกรรมการบริหารอันจะทำให้กลุ่มได้รับ การสนับสนุนมากขึ้นและอาจจะ เป็นความพยายามของกลุ่มที่จะมีส่วนร่วมในนโยบายของพรรคด้วย แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ใหญ่ในพรรคก็มี เหตุผลว่ากลุ่มยุวประชาธิปัตย์ยังเป็นเพียงกลุ่มเล็ก และควรจะรอให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเสียก่อน สิ่งเหล่านี้ในด้านของ กลุ่มยุวประชาธิปัตย์มองว่าผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนและการยอมรับเท่าที่ควรส่วนใหญ่แล้วมองเห็นประโยชน์ในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น จากจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่การสลายตัวของกลุ่ม หลังจาก กลุ่มยุวประชาธิปัตย์ได้พยายามแสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการ เชื่อมประสานความขัดแย้งภายใน

พรรคระหว่างกลุ่ม "10 มกราคม" กับกลุ่มของนายพิชัย รัตตกุล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารพรรค โดยมีกลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงได้แสดงบทบาทได้แก่ การเข้าพบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย การยื่นเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกัน เนื่องจากภาพพจน์ของพรรคกำลังย่ำแย่ลงในสายตาของประชาชน และเมื่อมีการกำหนดที่จะมีการประชุมใหญ่พรรค เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ กลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการแถลงนโยบายของทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น โดยเป็นการจัดแถลงนโยบายดังกล่าวจัดขึ้นภายนอกพรรค เพื่อให้สาธารณชนภายนอกเห็นว่าความขัดแย้งดังกล่าว เป็นเรื่องธรรมดาของพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตย แต่การจัดการแถลงนโยบายดังกล่าวทางฝ่ายบริหารของพรรค เห็นว่ามีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของพรรค และว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในไม่ควรดำเนินการภายนอกพรรค การดำเนินการดังกล่าวของกลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงไม่สำเร็จเท่าที่ควรและยังได้รับการมองจากผู้ใหญ่ว่าทำเกินเลยหน้าที่ของ "เด็ก" และสำหรับผลการเลือกตั้งปรากฏว่าฝ่ายของนายพิชัย รัตตกุลได้รับชัยชนะการเลือกตั้งและเมื่อพิจารณาถึงการแสดงบทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยในเรื่องดังกล่าวก็น่าจะพิจารณาได้ว่าเป็นการแสดงบทบาทที่จะรักษาพรรคประชาธิปไตย เพื่อมิให้มีความแตกแยกในหมู่เพื่อนสมาชิกด้วยกัน

ต่อมาเมื่อมีการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่เสนอโดยพรรคกิจสังคม ประเด็นปัญหาคือพระราชบัญญัติดังกล่าวควรครอบคลุม เรื่องคอมพิวเตอร์แวร์หรือไม่ ทางด้านพรรคประชาธิปไตยในขั้นแรกได้แสดงจุดยืนของพรรคที่จะคัดค้านร่างเสนอของพรรคกิจสังคมซึ่งเป็นร่างเสนอของรัฐบาลมิให้ครอบคลุมถึงคอมพิวเตอร์แวร์ด้วย ต่อมาเมื่อมีการพิจารณาในสภาว่าจะรับรองร่างมติของรัฐบาลหรือไม่ พรรคประชาธิปไตยได้มีมติรับรองร่างข้อเสนอดังกล่าว ขณะที่ "กลุ่ม 10 มกราคม" คัดค้าน และให้การสนับสนุนพรรคฝ่ายค้านจึงเป็นผลทำให้ต่อมารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปไตยทั้งหมดลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่าพรรคประชาธิปไตยยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งในพรรคได้ อันจะมีผลกระทบต่อรัฐบาลต่อมาจึงมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ ทางด้านกลุ่มยูวประชาธิปไตยซึ่งเห็นว่ากลุ่ม "10 มกราคม" ได้แสดงจุดยืนของพรรคในเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ขณะที่ฝ่ายกรรมการบริหารพรรคกลับเปลี่ยนจุดยืนที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ ต่อมาที่ประชุมพรรคมีมติที่จะไม่ส่งสมาชิกกลุ่ม "10 มกราคม" ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะขัดมติพรรค กลุ่มยูวประชาธิปไตยเห็นว่ากรรมการบริหารพรรคใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ เช่นนั้น และเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหาของกลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับจากพรรค สมาชิกแกนนำกลุ่มยูวประชาธิปไตยจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรค ทำให้ "กลุ่มยูวประชาธิปไตย" สลายตัวไป การสลายตัวของกลุ่มยูวประชาธิปไตยได้รับการมองจาก

กรรมการบริหารพรรคว่ากลุ่มยุวประชาธิปไตยอยู่ทางฝ่ายกลุ่ม 10 มกราคม สามารถสร้างความสนับสนุนจากกลุ่มยุวประชาธิปไตยประกอบการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่อาจจะรุนแรงทางความคิดและสถานภาพที่แตกต่างกันระหว่างความเป็นผู้ใหญ่กับความ เป็นยุวประชาธิปไตยจึงทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนำไปสู่การสลายตัวของกลุ่มในที่สุด

5. บทบาทของกลุ่มยุวประชาธิปไตยต่อภายนอกพรรค บทบาทของกลุ่มยุวประชาธิปไตยต่อภายนอกพรรคได้แก่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง กลุ่มยุวประชาธิปไตยก็ได้ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ให้ความทราบถึงสิทธิ เพื่อให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งบทบาทเหล่านี้ถือได้ว่าทำหน้าที่ เป็นกลไกช่วย เสริมหน้าที่ของพรรคในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังน่าจะถือได้ว่ากลุ่มยุวประชาธิปไตยเป็น "ตัวกลาง" ที่ทำหน้าที่สื่อสารระหว่างพรรคกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงนโยบายของพรรค ส่วนพรรคก็ได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชน เพื่อพรรคจะได้กำหนด เป็นนโยบาย เพื่อช่วย เหลือและแก้ไขปัญหานั้นไป นอกจากนี้กลุ่มยุวประชาธิปไตยยังได้จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ เยาวชนพรรคการเมืองอื่น ทั้งปัญหาการเมืองและปัญหาสังคม อย่าง เช่นในกรณีการจัดสัมมนา เรื่องกฎหมายประกันสังคมซึ่งถือ เป็นการ เคลื่อนไหวแสดงออกถึงความ เป็นธรรมในสังคมที่ผู้ใช้แรงงานควรได้รับจากกลุ่ม เยาวชนพรรคการเมืองในที่สุดก็ยอมส่งผลดีแก่ ภาพพจน์ของพรรคการเมืองต่อไป

ดังนั้นจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บทบาทของกลุ่มยุวประชาธิปไตยจึงถือได้ว่ามีส่วนต่อการ เป็นกลไก เสริมการพัฒนาพรรคประชาธิปไตย เพื่อให้พรรคมีความ เข้มแข็งได้ในระดับหนึ่ง โดย เป็น "กลุ่มย่อย" เสริมหน้าที่ของพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคทำหน้าที่ทางการเมืองได้สมบูรณ์ขึ้น เมื่อพิจารณาในแง่การวิเคราะห์แบบโครงสร้างและหน้าที่ (Structural - Functional analysis) สามารถนำมาอธิบายในช่วงของการเลือกตั้งได้ระดับหนึ่งที่กลุ่มยุวประชาธิปไตยได้แสดง บทบาทในลักษณะมีส่วน เป็นผู้รวบรวมปัญหาและผลประโยชน์ของประชาชนให้ เป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็น ทางเลือกนำ เข้าสู่พรรค เพื่อพิจารณาเป็นนโยบายของพรรคหรือ เสนอต่อรัฐบาลต่อไป (interest agregation) หรือในลักษณะการ เสริมหน้าที่ของพรรค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบและปรับปรุง ระบบการเมืองอันได้แก่ การสรรหาผู้นำทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ต่างๆ มาทำงานในส่วนต่างๆ ของระบบและการอบรมให้เกิดความคุ้นเคยกับระบบ (Socialization) กลุ่มยุวประชาธิปไตยก็ได้ มีส่วนในบทบาทในแง่นี้ทั้งการมีส่วน เลือกสรรนักการเมืองให้แก่พรรค เสนอคนจากกลุ่มของตน เพื่อ เป็นนักการเมืองให้แก่พรรค การให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในช่วงเลือกตั้ง, การอบรม ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในช่วงเลือกตั้ง, การอบรมให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิก

พรรคและสมาชิกของกลุ่มเอง นี่คือประโยชน์ที่พรรคได้รับจากบทบาทของกลุ่มยูวประชาธิปไตยที่เสริมหน้าที่ของโครงสร้างพรรคนั่นเอง ส่วนสิ่งที่สมาชิกยูวประชาธิปไตยได้รับคือการเรียนรู้ทางการเมืองและประสบการณ์ทางการเมืองจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นหน่วยของการเรียนรู้

ทางการเมืองที่มากขึ้นจากที่ได้รับจากโรงเรียนและครอบครัว เพราะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและมีส่วนร่วมในทางการเมือง

จริงๆ ก็ย่อมจะทำให้มีการพัฒนา "โลกทรรศน์" ทางการเมืองที่กว้างขึ้นอันจะมีประโยชน์ต่ออนาคตทางการเมืองต่อไป และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม "หนุ่มประชาธิปไตย" ในบทที่แล้ว จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันในแง่เป็นกลไกเสริมพรรคได้รับการเรียนรู้ทางการเมือง ส่วนในแง่ที่แตกต่างกันคือความสำเร็จที่กลุ่ม "หนุ่มประชาธิปไตย" ได้รับทั้งในพรรคและในทางการเมือง เนื่องจากมีแรงสนับสนุนในกลุ่มคนหนุ่มเองและความทะเยอทะยานทางการเมืองของคนหนุ่มที่มีอยู่สูง ขณะที่กลุ่มยูวประชาธิปไตยต้องสลายตัวไป ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่แตกต่างกันของสภาพแวดล้อมคือกลุ่มหนุ่มประชาธิปไตยสามารถประสบความสำเร็จ เนื่องจากการเมืองที่ถูกปิดมานานทำให้คนเก่าๆ ในพรรคเหลือจำนวนน้อยลง กลุ่มหนุ่มจึงมีเสียงข้างมากและคุมอำนาจในพรรคได้ และส่วนหนึ่งของกลุ่มหนุ่มก็ยังคงเป็นกรรมการบริหารพรรคในยุวฯ ที่มี "กลุ่มยูวประชาธิปไตย" ขึ้นมาในพรรค แต่กลุ่มหลังนี้ไม่สามารถพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จและต้องสลายตัวไป เนื่องจากเหตุผลของความขัดแย้งทางความคิดทั้ง เรื่องของปัญหาทางการเมืองระดับชาติ หรือปัญหาทางการเมืองภายในพรรค ดังเช่นกรณีการเกิด "กลุ่ม 10 มกราคม" ประกอบกับการไม่ได้รับความสนับสนุนหรือความสนใจเท่าที่ควรจากผู้ใหญ่ในพรรค จึงทำให้กลุ่มยูวประชาธิปไตยมองว่าพรรคหวังเพียงใช้ประโยชน์จากกลุ่มของตนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น จึงทำให้กลุ่มยูวประชาธิปไตยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะอยู่ในพรรคประชาธิปไตยต่อไป แต่เหตุผลนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้กลุ่มยูวประชาธิปไตยต้องสลายกลุ่มไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ายังมีเหตุผลที่อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มยูวประชาธิปไตยกับกลุ่ม 10 มกราคม ที่กลุ่มยูวประชาธิปไตยอาจจะเอนเอียงไปทางกลุ่ม 10 มกราคม เนื่องจากผู้นำของกลุ่ม 10 มกราคม ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มยูวประชาธิปไตยมาตลอด เมื่อกลุ่ม 10 มกราคมแยกตัวออกไปจากพรรคประชาธิปไตยจึงทำให้กลุ่มยูวประชาธิปไตยแยกตัวออกจากพรรคไปตามเช่นกัน พรรคประชาธิปไตยจึงต้องขาดกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนทำงานให้แก่พรรคไป แต่อย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปไตยก็ยังมุ่งหวังที่จะจัดตั้งกลุ่ม "เยาวชนพรรคการเมือง" เช่นนี้ขึ้นมาอีกครั้ง